

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

ผู้มาประชุม

๑. นายหมวก	วิญญายอง	ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
๒. นายสุภักดิ์	มันทะนา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
๓. นายกร	เสริมสกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑
๔. นายอินตา	อินแถลง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑
๕. นายระเปียบ	กันธิยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑
๖. นายวุฒิก	ลือชา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑
๗. นายชาญชัย	ไชยสูตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๘. นางนิลวรรณ	ชูเชิดไพโร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๙. นายพรชัย	รักการเลี้ยง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๑๐. นายโอภาส	สิงขรบรรจง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๑๑. นายชัยรัช	สุนันท์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒
๑๒. นายไททัศน์	ธรรมเนียมตัน	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมเพชร	การวรรณ	รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
๓. นายสุชาติ	สิงขรบรรจง	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๔. นายทองสุข	ยะมะกะ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม
๕. นางศุภานัน	ศรีจันทร์ตร	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นางสาวณี	แสงสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น.

นายหมวก วิญญายอง -เรียนท่านผู้บริหารและ สวัสดิ์เพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภามาครบแล้ว
ประธานสภาเทศบาล ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๘ โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

เนื่องจากนางศุภานัน ศรีจันทร์ตร หัวหน้าสำนักปลัด ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการสภา
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทำให้การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

/ดังนั้น...

ดังนั้น ผมขอเรียนเชิญ นายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม ชี้แจง
ข้อระเบียบเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่ในการประชุมสภา
ตามระเบียบวาระ เชิญครับ

นายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมต้น
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมต้น
ปลัดเทศบาล ขอชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๙ วรรคท้าย ความว่า

ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำ
ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือก
ให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
หรือพนักงานเทศบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ก่อน เชิญครับ

นายสุภักดิ์ มั่นทนา ผมขอเสนอ นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชั่วคราว ครับ

นายหมวก วิญญายอง ผมขอสมาชิกสภาเทศบาล รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ครับ
ประธานสภาเทศบาล - มีนายโอกาส สิงขรบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒ และนายระเบียบ
กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑ เป็นผู้รับรอง ครบตามจำนวน
ที่กำหนด จำนวน ๒ ท่าน

มติที่ประชุม เลือกให้นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่
ครั้งที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ผมขอให้เลขานุการสภา
ชั่วคราว แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วย เชิญครับ

นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร
เลขานุการชั่วคราว

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉันขออ่าน ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ให้สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้ ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยแรก ประจำปี
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่ยวม ได้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยประจำปี ๒๕๕๗ และได้กำหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

/โดยกำหนดสมัยประชุม...

โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (มีกำหนด ๓๐ วัน) นั้น

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) ๓) พ.ศ.๒๕ ๕๒) จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล ตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

นายหมวก วิญญายอง

ประธานสภาเทศบาล ลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาฯ เนื่องจากมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานหลายด้านเกรงว่าจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาไม่มีประสิทธิภาพ โดยยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง นายทวิ แสนปวน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๑ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งนายทวิ แสนปวน ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ทราบ

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

นายหมวก วิญญายอง
ประธานสภาเทศบาล

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ครั้งที่แล้ว

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบดูบันทึก รายงานการประชุมสภาว่ามีข้อความใดในรายงาน การประชุมที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากท่านใดประสงค์จะแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา ขอให้เสนอแก้ไข/เพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม การตรวจรายงานการประชุมสภา ขอให้เพื่อนสมาชิกสภาตรวจสอบดูในหน้าที่ ๓ คือจากข้อความเดิมแล้วมาเป็นมติความเห็นชอบ และแก้ไขเป็น คือตรงนี้ ผมขอทักท้วงในที่ประชุมว่า ในการแก้ไขครั้งที่แล้ว จากความเดิมนั้น จะมีการอภิปรายไม่ได้บันทึกของแต่ละท่านที่ได้ชี้แจงไปเพียงแต่ว่า ให้เห็นเพียงคราว ๆ ว่าความเดิมแค่นี้ และก็เห็นชอบแค่นี้ ในมติที่ประชุมนะครับ แต่ว่าในละเอียดต่าง ๆ จะได้บันทึกนี้ไว้ ถ้าหากว่ามีการย้อนถามมาต้องอ้างถึงที่ประชุมคราวที่แล้วด้วยนะครับ เพราะว่ามีหลาย ท่านที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมติต่าง ๆ ที่ไม่ชัดเจนของคราวที่แล้วนะครับ แล้วที่ผมจะแก้ไขเพียงตรงนี้ ผมทักท้วงในที่ประชุมเอาไว้นะครับ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาขอบันทึกเทปไว้ด้วยครับ

/ต่อไปหน้าที่ ๘...

ต่อไปหน้าที่ ๘ ตรงคำพูดของผมนั่นสุดท้ายและบรรทัดสุดท้ายด้วยอ่านข้อความเดิม
ใช้ว่า “มาถามสภาก่อน แล้วไปดำเนินการทีหลัง” ตรงนี้ถ้าหากไม่ใส่ใจ ก็ จะไม่มีปัญหา
แต่พูดถึงความหมาย มันมีความหมาย เพราะฉะนั้น ผมขอแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ ๘ ข้อความเดิม

“มาถามสภาก่อน แล้วไปดำเนินการทีหลัง”

แก้ไขเป็น

“ของงบประมาณจากสภาก่อน แล้วจึงไปหาข้อมูลที่จะดำเนินการทีหลัง”

หน้าที่ ๙ คอลัมน์สุดท้ายเหมือนกัน นับจากบรรทัดล่างขึ้นไป ๑ – ๒ บรรทัด แก้ไขดังนี้

ข้อความเดิม

“การอนุมัติต่าง ๆ นั้น มีอยู่ที่ผู้บริหาร”

แก้ไขเป็น

“การดำเนินการต่าง ๆ นั้นอยู่ที่ผู้บริหาร”

คอลัมน์สุดท้าย

ข้อความเดิม

“ผมผิดข้อไหน”

แก้ไขเป็น

“ผมผิดระเบียบข้อไหน”

และบรรทัดสุดท้าย

ข้อความเดิม

“เสนอเพื่อเป็นประโยชน์”

แก้ไขเป็น

“อภิปรายเพื่อเป็นประโยชน์”

หน้าที่ ๑๐ ขอให้ตัดคำว่า ความผิดพลาดมาอ้างก่อน

และแก้ไขเป็น

“อ้างถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ที่กระผมทำผิดอะไร”

หน้าที่ ๑๒ คอลัมน์ที่ผมอภิปราย ให้ตัดข้อความ “แต่ถ้าหากว่าท่านทำแล้ว ต้องชี้แจงให้
รับรู้รับทราบสักนิด” ตัดออกไป

หน้าที่ ๑๔ ตรงบรรทัดที่ ๕ ข้อความเดิม “วางระบายน้” เปลี่ยนเป็น ข้อความใหม่
“ลำน้ำห้วยวอก”

ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่าน สท.กร เสริมสกุล เชิญ สท.สุภัคดี มั่นธนะนา ครับ

นายสุภัคดี มั่นธนะนา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุภัคดี มั่นธนะนา
เขต ๑ ผมจะพูดเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณโครงการต่อเติมและ
ปรับปรุงห้องประชุม ในคราวประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ในส่วนของผม เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ ผมจะของด จะไม่รับรองการรายงานการประชุมฉบับนี้

/เพราะว่าการประชุม...

เพราะว่า การประชุมคราวที่แล้ว การขอมติครั้งที่แล้วไม่สมบูรณ์ เพราะว่าการขอ มติ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน สมาชิกสภาขอให้ได้เพียงครั้งเดียว แต่ว่ามีการขอมติถึงสองครั้ง ดูในคอลัมน์ที่ทาง สท.ทวิฯ (อดีต สท.ทวิฯ) ตอนนี้เสียงชี้ขาดอยู่ที่ สท.อินตา นะครับ ซึ่งมันไม่ถูกต้อง เพราะว่า การชี้ขาดนั้น ต้องเป็นท่านประธาน สภา แต่เพียงผู้เดียวที่มีอำนาจในการเป็นผู้ชี้ขาด ท่านดูระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ ข้อที่ ๔๘ “ในการนับคะแนนเสียง ครั้งใดถ้าสมาชิก สภา ซึ่งมีผู้รับรองน้อยกว่าหนึ่งในจำนวนของ สมาชิกสภาที่มีอยู่ขณะนั้น มีการนับคะแนนเสียงผิด มีสิทธิ์ร้องขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยสมาชิก สภา ร้องขอโดยวาจาให้ท่านประธาน สภานับคะแนนเสียงใหม่ การร้องขอการนับคะแนนเสียงใหม่ นั้น จะทำได้เพียงครั้งเดียว แต่วันนั้น จะผิดพลาดกันนะครับ แต่ว่าจะต้องทำก่อนการดำเนิน การ เริ่มเข้าสู่วาระถัดไปครับ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน จะเป็นการออกเสียงลงคะแนน เช่น ประธานสภาจะต้องเป็นตัวชี้ขาดนะครับ จะเป็นการเปิดเผยก็ได้ ลงคะแนนเสียงนับก็ได้ ในที่ประชุม สภา ประธาน สภา ต้องเป็นผู้ชี้ขาดเพียงผู้เดียว แต่ว่าจะให้เหตุผลก็ได้ไม่ให้เหตุผลก็ได้ครับ แต่ครั้งนั้น เป็นการโยนกันไปโยนกันมา ให้ทาง สท.อินตาฯ ขออนุญาตที่เอียนามะครับ สท.อินตา อภิปรายว่า หากเป็นการต่อเติม ผมเห็นชอบยกมืออะครับ การขอ อนุมัติ จ่ายขาดๆ ไม่ถูกนะครับ แต่ผมจะขอไม่รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาครับ กระผม นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม ความจริงแล้ว รายงานการประชุม สภาฉบับนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ กับการบันทึก รายงานการประชุมฯ สอดคล้อง กัน แต่ที่สมาชิก สภา ท่านอภิปรายไปอาจจะไม่เข้าใจ ท่านควรที่จะเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งนี้ ที่ท่านทักท้วงก็ถูก อยู่ เพราะเหตุการณ์วันนั้น ท่านก็ทักท้วงว่าการดำเนินงานของประธานสภา ไม่ถูก ท่านควรชี้ขาด ซึ่งทางเลขาสภาฯ ก็ได้ทักท้วงแล้วว่า ควรใช้สิทธิ์ในการชี้ขาด แต่ท่านประธาน สภา ก็โยนภาระนั้นไปให้ท่าน สท.อินตาฯ เพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์มันดำเนินการไป ในการลงมติ ทั้งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ สมบูรณ์แบบหมดแล้วครับ จะมาย้อนว่าขอเห็นชอบ ภายหลัง สภาไม่เห็นชอบแน่นอนครับ ทั้งนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนในสิทธิ์ของ เขา เขาจะงดออกเสียงก็สิทธิ์ของเขา จะไม่เห็นชอบก็สิทธิ์ของเขา ไม่สามารถบังคับ ได้ แต่พฤติกรรมในวันนั้น ประธานสภาท่านพยายามบีบให้ผู้ทั้งงดออกเสียง เป็นเสียงชี้ขาด ถ้าเป็นบาป ก็ให้ลำบากแทนตัวท่านเอง เพราะฉะนั้นแล้วผมเห็นว่ารายงานการประชุม ฉบับนี้สมบูรณ์ และถูกต้องแล้วครับ มีการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกต้อง แต่ถ้าหากว่า ท่านจะมาท้วงติงว่า ผมไม่ได้ทำแบบนั้น สมาชิก สภาก็คงจะมีพยานหลักฐานและ การบันทึกเทปก็คงมีอยู่ เพราะฉะนั้นแล้ว ผมถือว่าการรายงานประชุมฉบับ นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ ถูกต้อง การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบรายงานการประชุม ถือว่าสมเหตุสมผล แต่มีบ้างที่ตกหล่น ก็ได้ทำการขอแก้ไขในส่วนของผมไป แล้ว แต่ส่วนสมาชิก สภาท่านอื่น เขาอาจจะเห็นว่า ไม่ใช่สาระสำคัญ ก็ไม่มีปัญหา ผมเพียงชี้แจงให้สมาชิก สภาเข้าใจว่า ที่ท่านจะงดออกเสียง หรือว่าไม่เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภาในครั้งนี้ มันจะไม่สอดคล้องกับเจตนาของท่าน ท่านยอมรับไหมครับว่ามีเหตุการณ์ นี้ขึ้นมา เราจะได้พูด ถูกว่าเหตุการณ์นั้นใช่เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผมเพียงแต่จะชี้แจงให้สมาชิกสภาเข้าใจถึงรายงานการประชุมครั้งนี้เท่านั้น ขอขอบคุณครับประธานสภา

/นายหมวก...

นายหมวก วิญญายอง สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขเพิ่มเติมอีก เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายอีก ผม ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โปรดยกมือ
และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือ

นางศุภานัน ศรีจันทร์ตร ดิลัน ขออนุญาตสรุปมติที่ประชุมในการรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
เลขาธิการสภาชั่วคราว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน, ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง จำนวน
๑ ท่าน (นายหมวก วิญญายอง ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๐ เสียง
- ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ **ญัตติเพื่อพิจารณา**

นายหมวก วิญญายอง ๕.๑ การคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม แทนนางศุภานัน ศรีจันทร์ตร
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ คน
-ผมขอเชิญนายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมตัน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม ชี้แจงข้อระเบียบ
การคัดเลือกเลขานุการสภา เชิญครับ

นายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมตัน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนของการเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่งในการครบอายุของสภา กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
สรุปใจความสำคัญก็คือ กรณีที่เลขานุการสภาที่พ้นตำแหน่งก่อนจะครบอายุ
ของสภา ไม่ว่าจะเหตุใดก็แล้วแต่ ก็ให้ทางสภา ดำเนินการ เลือกเลขานุการสภา
แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นครั้งแรก นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
จากการที่ประธาน สภาได้รับแจ้งความประสงค์ของเลขานุการสภาเดิม ที่ได้แสดงความ
จำนงลาออกจากการเป็นเลขานุการสภา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้นก็คือ
ว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนับจากที่ตำแหน่งว่างลง ถือว่าระเบียบวาระที่เลือก นั้น
เข้าประเด็นต้องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่าง

/ส่วนของการเลือก...

ส่วนของการเลือก ตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ความว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่น มีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกตั้ง จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

ข้อ ๒๖ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่น มาครบองค์ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่น และรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธีการยกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสีย หรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพันหน้าที่ และนำความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการประชุมนั้น และให้ดำเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง เพื่อดำเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น

ดังนั้น การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าหากไม่มีเลขานุการสภา หรือมีแต่ไม่อยู่เข้าในกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ จึงให้ที่ประชุม สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาล หรือข้าราชการซึ่งเป็นพนักงาน เทศบาล คนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภา ที่ว่างลง โดยการเลือกนั้นให้นำความ ในข้อ ๑๓ ข้อ ๒๖ วรรค ๒ แต่สำหรับการลงคะแนนนั้น ให้ใช้การยกมือ โดยไม่ต้องเขียนชื่อนะครับ ถ้ามีการเสนอคนเดียวก็ไม่ต้องมีการเลือก แต่ถ้าเสนอมากกว่าหนึ่งคน มีการเสนอสองคน ก็ต้องเลือก

โดยการยกมือให้พ้นศีรษะ ก็คือการยกมือนั้นแหละครับ ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการเลือก
ประธานสภา/รองประธานสภา ถ้าเป็นประธาน/รองประธานสภา จะต้องเขียนชื่อ-สกุล
ซึ่งจะแตกต่างกันนิดหนึ่งครับ กรณีของเลขานุการสภานั้นให้ใช้ยกมือ เพราะว่า ข้อ ๑๙
วรรค ๒ ความว่า เว้นแต่การเลือกเลขานุการสภาให้ใช้การยกมือ จึงขอความทำความเข้าใจ
เข้าใจกับท่านประธานสภา ผ่านไปยังสมาชิกสภาได้เข้าใจ

นายหมวก วิญญาของ ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญสมาชิกสภาทำการ
ประธานสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่างลง เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล เรียนท่านประธานสภา เทศบาล กระผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาตำบลแม่ยวม
สมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้ผมเข้าใจว่าท่านประธานสภา คงจะเข้าในวาระที่ ๑.๕ ให้เลือกเลขานุการสภา
เทศบาล ตำบลแม่ยวม อันที่จริงผมเองก็สนับสนุนให้ท่านศุภานัน (เลขานุการสภาเดิม)
ซึ่งท่านมีความสามารถในด้านนี้พอ ใช้ได้ แต่ด้วยเหตุผล ความจำเป็น ใดก็ตาม
ในเมื่อเจ้าตัวขอลาออกจากการทำหน้าที่นี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับ
แต่ในการเลือกเลขานุการในที่ประชุมสภาครั้งนี้ ผมขอ เสนอชื่อท่านชัยรัช
สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
นายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ และนายโอกาส สิงขรบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒ รับรองจำนวน๒ ท่าน ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

นายหมวก วิญญาของ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีก เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายวุฒิกกร ลือชา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวุฒิกกร ลือชา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลแม่ยวม

นายหมวก วิญญาของ ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ครับ
ประธานสภาเทศบาล

-นายระเบียบ กันธิยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และนางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรองจำนวน ๒ ท่าน ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

นายหมวก วิญญาของ มีผู้เสนอผู้ที่สมควรจะเป็นเลขานุการสภาเทศบาลอยู่จำนวนสองท่าน นะครับ ท่านแรก
ประธานสภาเทศบาล คือนาย ชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล และท่านที่สองคือนายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน
ผมจะขอมติที่ประชุมสภา ดังนี้

คนที่ ๑ นายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่เห็นชอบเลือกนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลแม่ยวม เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -เห็นชอบ - เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑๐ เสียง

คนที่ ๒ นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม

-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่เห็นชอบเลือกนายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ปลัดเทศบาล
ตำบลแม่ยวม เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม โปรดยกมือครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ เชิญครับ

นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร
เลขานุการสภาเทศบาล ดังนี้

ขออนุญาตท่านประธานสภา ดิฉันขอทบทวนมติที่ประชุมสภาฯ ให้สมาชิกสภาทราบ
สมาชิกสภาที่เห็นชอบให้นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม
เป็นเลขานุการสภาเทศบาล จำนวน ๙ เสียง , ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- และงดออกเสียง
จำนวน ๒ เสียง ขอบคุณค่ะ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๙ เสียง

-ไม่เห็นชอบ

- เสียง

-งดออกเสียง

๒ เสียง

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ต้องขอขอบคุณ นางศุภานัน ศรีจันทร์ดร เลขานุการสภาชั่วคราว ต่อไปขอเชิญ
นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน เลขานุการสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ เชิญครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องเกี่ยวกับกาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ที่ท่านกรุณาได้มอบหมาย ให้ผม เดิม เมื่อ ครั้งก่อน ผมเอง เคยทำหน้าที่ เลขานุการสภา
มาพักหลัง ผมมีภาระหน้าที่หลายด้าน ก็ให้ทางฝ่ายการเมือง ทางสมาชิกสภาได้มีบทบาท
ผมก็ต้องถอนตัวออกมา แต่มีการเปลี่ยนไปหลายยุค แล้วครับ สมาชิกสภาบางท่านก็เคย
เป็นรวมถึง พนักงานเทศบาล เช่นหัวหน้า สำนักปลัด (นางศุภานัน) หาก ถ้ามัวอยาก
เข้ามาทำหน้าที่หรือไม่ ถ้าตอบว่า ไม่อยากก็ไม่ได้ เพราะ เป็นหน้าที่ที่ท่านมอบหมายให้
ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแข่ง ชันกับท่าน สมาชิกสภาฯ นะครับ แต่ ด้วยว่ามีปัญหาในเรื่อง ของ
ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาของสภา ที่ผ่านมาก็มีช่องว่าง เจ้าหน้าที่
ทำก็ทำได้ดี เพียงแต่บางครั้งด้วยความที่ที่เราไม่ได้อยู่ ด้วย กันตรงนี้ประจำ
อาจจะ มีผิดพลาดบ้าง ผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านว่า เวทีของการประชุม สภา
แห่งนี้ ก็เป็นเวทีเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นนะครับ ในขณะเดียวกัน การ
ประชุม สภา นั้น มีระเบียบข้อ บังคับอยู่ ผม เองจะ พยายามให้เป็นไปตาม ข้อระเบียบ
กฎหมาย แต่ขอความเข้าใจกับท่านว่า เหตุผลหนึ่งในครั้งที่ผ่านมาก็ทำให้ ผมต้องถอนตัว
ออกจากกาเป็นเลขานุการ ก็ด้วยเรื่องของการบันทึกรายงานการประชุม ผมก็ยอมรับว่า
หากบันทึกทุกคำพูด มันค่อนข้าง เยอะ สังเกตรายงาน ฉบับล่าสุดจะต้องใช้เวลาค่อนข้าง
ยาวนาน หากเป็นระดับ เจ้าหน้าที่ก็ ยังโอเค อยู่ นะครับ เพราะว่า เจ้าหน้าที่นั้นมี ภาระ
อยู่ด้านเดียว แต่ปลัดเทศบาล มีภาระหน้าที่หลายด้าน ไม่สามารถที่จะมานั่ง ฟังและถอด
เทปออกมา เองได้ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ ในการ ช่วย เหลือตรงนี้
แต่ผมจะดูในเรื่องของข้อระเบียบ/กฎหมาย และตรงบันทึกรายงานการประชุมนี้

อาจจะมีความผิดบกพร่องบ้าง ก็ต้องขอความกรุณาท่าน ถ้าเราไม่ตรวจสอบ ให้ละเอียด หรืออ่านจริง ๆ ก็มีผิดบ้าง เพราะฉะนั้นก็อย่ามาตำหนิกันที่หลังนะครับ เรื่องนี้ก็มีช่องให้ แก้ไขอยู่แล้ว ในการประชุมก่อนที่จะรับรองรายงานก็จะให้มีการแก้ไขได้อยู่แล้ว ถ้ามันขาดไป ก็เพิ่มเติม ถ้าผิดไปก็แก้ไข เข้ามาได้นะครับ ไม่ใช่จะเป็นเรื่อง คอขาดบาดตาย ที่แก้ไข กันไม่ได้ ขอให้ท่านได้เข้าใจนะครับ ก็ถือว่า ผู้ที่เคยทำ มากก็เคยเห็นปัญหา กันอยู่ ยกตัวอย่าง เช่น ท่านรอง ประธานสภา (นายสุภักดิ์ มั่นทะนา) ขออนุญาตที่เอเย่นาม ในฐานะที่ท่านเคยเป็นเลขานุการสภาฯ ก็จะมีปัญหาในเรื่องงานทางด้านเอกสาร ซึ่งงาน เอกสารนั้นเป็นงาน ของผู้หญิง แม้แต่ทางหัวหน้าสำนักปลัด (นางศุภานันท์) มาทำตรงนี้ ก็ยังมีข้อบกพร่องเพราะเป็นงานเกี่ยวกับตัวหนังสือ แต่ขอให้สาระสำคัญมันไม่ขาดหายไป ก็ใช้ได้ครับ ต้องขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผม ผมจะทำตามที่ท่านได้มอบ หมายให้ ในส่วนของ การประชุม สภาฯ เรื่อง ของข้อ ระเบียบกฎหมาย นั้นต้องยึดถือปฏิบัติ อย่างไม่อย่างใดแล้วสิ่งที่สำคัญนั้นคือเรื่องของความเข้าใจ กัน ผมเรียนให้ท่านประธาน สภาฯ ผ่าน ไปยังสมาชิกสภาได้ทราบและเข้าใจ

ในทางปฏิบัติผมก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ ผมคงไม่สามารถที่จะนำเอาเทปไปนั่งฟัง แล้วถอดเทป ออกมาเรียบเรียง ทีละตัวอักษร มันค่อนข้างต้องใช้เวลา มาก ท่านก็ไปดู รายงานเก่าที่ผ่านมา มีจำนวน ๓๐-๔๐ กว่าหน้า เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เข้าเรื่อง ผมอาจจะตัดไป บ้าง ผมเป็นเลขานุการสภาฯ ต้องขอความเข้าใจ กับท่านว่า จะต้อง เป็นอย่างนี้ แต่ท่านใดที่ประสงค์ที่จะขอบันทึกความเห็นตัวเองเอาไว้ ก็แจ้ง ผมพอเข้าใจ อย่างเช่น ท่าน สท.กรฯ แต่ว่าสมาชิกสภาท่านอื่น ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดตามประเด็นนี้ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ เรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบถึงสองสามชั้นแล้ว และยังมีคณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกชุดหนึ่ง ก่อนที่จะนำมาแก้ไขในที่ประชุม สภาฯ รับรอง เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าปัญหา อะไร ผมว่า ควรสนใจใน ความคิด สนใจใน เรื่องที่เป็นปัญหาหนักกว่านี้ดีกว่า ตรงนี้ผมจะดูให้ อะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดผมก็จะช่วยแก้ไข โดยเฉพาะเรื่อง ของ การปฏิบัติ ในการ การประชุม สภาฯ ซึ่งมีปัญหาอยู่เนืองๆ ที่ผ่านมา เช่น การลงมติบ้าง หรือเรื่องอื่นๆ ก็แล้วแต่ อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ จะมีปัญหาคือมติไม่สมบูรณ์บ้าง ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาอีกครั้งครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ นายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมตัน เลขานุการสภาฯ ที่ได้อภิปราย/ชี้แจงให้ที่ประชุม สภาแห่งนี้ทราบ เพื่อจะทำหน้าที่เลขานุการ สภาฯ หวังว่าต่อไปสมาชิกสภาฯ ก็อาจจะมี การผ่อนผัน กันไปบ้าง สภาเราควรอยู่อย่างพองานอย่างนี้นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล (นายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมตัน) ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมาย

การกำหนดสมัยประชุมสภาตำบลแม่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ สมัยที่ ๔ และการกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

นายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมตัน
เลขานุการสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอเชิญในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภา เรื่อง การกำหนด สมัยประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๘ และการกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ทุกท่านคงมีเอกสารหรือวาระอยู่ในมืออยู่แล้ว นะครับ มีสาระสำคัญที่ทุกท่านจะต้องพิจารณา ผมอยากเสนอข้อระเบียบกฎหมาย

/เพื่อเป็นการทบทวน...

เพื่อเป็นการทบทวน ซึ่งบางท่านทราบแล้ว บางท่านก็ทราบบ้างไม่ทราบบ้าง ถือว่าเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เรื่องของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติเทศบาล ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งเทศบาล เรียกว่า พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔ ๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๒๔ วรรคแรก กำหนดไว้ว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด หมายความว่า กฎหมายเทศบาลลือคอไว้แล้ว การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล จะต้อง มีสี่สมัย ท่านจะกำหนดสาม สมัยไม่ได้ กำหนดห้าก็ได้ กฎหมายกำหนดว่า ให้มีสี่สมัย สี่สมัยจะอยู่ในเดือนไหนช่วงไหนจะเริ่มเมื่อไหร่เป็นเรื่อง ของ ที่ประชุม สภา แห่งนี้ จะปรึกษากันนะครับ ในมาตราเดียวกันนี้ วรรคสี่ บอกว่า ในสมัยการประชุมสภา สมัย หนึ่งจะมีได้ไม่เกินสามสิบวัน แต่หากสภาท้องถิ่นเห็นว่า จะมีสามสิบห้าวัน/ สี่สิบวัน/ ห้าสิบวัน ตรงที่เกินต้องขอขยายออกไป ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า ราชการจังหวัด ไม่ใช่ขยาย กันเองได้นะครับ อีกตัวหนึ่งคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน วิธีปฏิบัติ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยตรงนี้ก็จะมีระเบียบหลักเป็นเครื่องมือในการประชุม สภากำหนดไว้เช่นเดียวกัน ในข้อ ๑๑ วงเล็บ ๒ ให้สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุม สามัญ ประจำปีแต่ละสมัยปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด ในปีนั้น ปี ๒๕๕๘ ที่เราปรึกษาแต่ละสมัย ในปีนั้นมีกี่วัน กฎหมายใหญ่บอกว่าไม่เกินสามสิบวัน เราจําหนดสามสิบวันก็ได้ สิบห้าวัน ยี่สิบแปดวัน ยี่สิบเก้าวันก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมฯ ส่วนใหญ่ก็จะกำหนดเต็ม ๓๐ วัน แต่ไม่ เกินสามสิบวัน กับให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของ ปีถัดไป ปีนี้ปี ๕๘ กำหนดของ ปี ๕๘ กับ ของปี ๕๙ สิ่งที่เราจะกำหนดใน ที่ประชุมใน วาระนี้ก็คือ สำหรับของปีนี้แล้ว (สมัยที่ ๒, ๓, ๔) และกำหนดของปีหน้า (ปี ๒๕๕๙) กำหนดแค่สมัยแรกเท่านั้น ก็เช่นเดียวกัน ที่สภาประชุมในวันนี้ก็ได้กำหนดไว้แล้วเมื่อปีที่ แล้ว เพราะฉะนั้นในระเบียบ วาระนี้ จะกำหนดแ ค่สมัยสามัญ สมัยที่สอง, สมัยที่สาม สมัยที่สี่, สมัยที่หนึ่งไม่มี เพราะได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อในคราวประชุมสภา สมัยแรก เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภา ก็ต้องมาปรึกษากัน ในสมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ว่าจะเริ่มวันไหน/เดือนไหน และกำหนดไว้กี่วัน และกำหนดสมัยแรกของปีถัดไป (คือปี ๒๕๕๙)

ข้อ ๒๑ การกำหนด จำนวน สมัยประชุมส ามัญประจำปี ระยะเวลา และ วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี

สรุป สารสำคัญก็คือจำนวนสมัยประชุม พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ กำหนดไว้ อย่างชัดเจนว่าต้องมีสี่สมัย ตามมาตรา ๒๔ ที่ได้เรียนท่านไปเมื่อสักครู่ ขณะเดียวกัน จำนวนวัน ในมาตรา ๒๔ วรรค ๔ ก็บอกให้มีไม่เกินสามสิบวัน เพราะฉะนั้นเรียกว่า เป็นเงื่อนไขกฎหมายกำหนดไว้ ทั้งเรื่องของสมัยประชุม จำนวนสมัยประชุม และรายละเอียดเวลาในสมัยประชุมของแต่ละสมัยไม่เกินสมัยละสามสิบวัน ในสาระสำคัญที่สามก็คือ ท่านต้องกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมของ แต่ละสมัยประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ. ๒๕๕๙) มีทั้งของปัจจุบัน และของอนาคต

/เพราะฉะนั้น...

เพราะฉะนั้น ผมก็มีข้อเสนอว่าในส่วนของสมัยประชุมที่มีสี่สมัย ควรพิจารณาจากฐานหรือข้อมูลการกำหนดสมัยประชุมของครั้งก่อน ๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ด้วยยกตัวอย่างเช่น เดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน ผมอ้างอิงจากข้อมูลเดิม ถ้าเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะเว้นสามเดือน ต่อไปจะเป็นเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน จะครบสี่สมัย และเว้นสามเดือน เว้นวรรคไป ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติมา ส่วนจะเริ่มวันไหนอะไรต่าง ๆ จะต้องปรึกษากัน และจำนวนวันวันเวลาของสมัยประชุมว่า สิบวันยี่สิบวัน โดยปกติก็สามสิบวัน ที่ผ่าน ๆ มากำหนดเป็นอย่างนี้ ท่านจะกำหนดอย่างไรก็แล้วแต่ ขอให้สี่สมัยหนึ่งที่มีเดือน สิงหาคม เพราะว่าในเดือน สิงหาคม จะต้องมีการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งตรงนี้กฎหมายกำหนดให้ต้องพิจารณาในเดือนสิงหาคมต้องเสนอสภาให้แล้วเสร็จ เพราะได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เอาไว้ในเดือน สิงหาคม บางครั้ง ทำให้เราต้องเปิด สมัยประชุมสามัญ วิสามัญ ซึ่งการเปิด สมัยวิสามัญ นั้นก็ต้องไปขอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยปกติท้องถิ่นทุกแห่ง ก็จะล๊อคเดือนสิงหาคม ไว้หนึ่งสมัย เพราะเรียกว่าเป็นฤดูกาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติของทุกแห่งจะพิจารณาทุกแห่ง ยกเว้นว่ามีการเลือกตั้ง หรือยังไม่มีสภา อะไรต่าง ๆ เป็นเหตุซึ่งแล้วกรณี แต่ถ้าปกติต้อง กำหนดไว้ในเดือน สิงหาคม อยู่แล้ว จึงขอให้ท่านล๊อคเดือนสิงหาคม เอาไว้หนึ่งเดือน เป็นสมัยประชุม ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ว่าโดยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อ ๒๕ ว่า องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สภาพิจารณา ภายใน ๑๕ สิงหาคม เพราะถ้าหากสภาไม่มีสมัยประชุม ไว้ เสนอไปก็พิจารณาไม่ได้ก็เป็นปัญหาในทางระเบียบอีก ต้องมีการ กำหนดรอไว้ เพื่อให้สอดคล้อง กันกับ เรื่องของวิธีการงบประมาณ ด้วยอยากจะนำเรียนท่านประธาน สภา ผ่านไปยังสมาชิก สภาเทศบาลทุกท่าน ได้เข้าใจ และมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกำหนดสมัยประชุม สภา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๘ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ สมัยที่ ๔ และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป จึงขอให้ท่านนำปรึกษาที่ประชุมสภาพิจารณา ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญายอง ต้อง ขอขอบคุณท่านปลัด เทศบาล หรือเลขานุการสภาฯ อีกครั้ง ครับ ที่ได้ชี้แจงประธานสภาเทศบาล ข้อระเบียบกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติให้ สมาชิกสภาทุกคนรับรู้ รับทราบครับ
-ขอให้สมาชิก สภาเสนอว่า จะมีกำหนดสมัยประชุม สภา สมัยที่สองไว้ในเดือนไหน วันเริ่มเมื่อไร กำหนดเมื่อไร สมัยที่สาม กำหนดไว้ในเดือนไหน วันเริ่มเมื่อไร มีกำหนดเมื่อไร และสมัยที่สี่กำหนดไว้ในเดือนไหน วันเริ่มเมื่อไร มีกำหนดเมื่อไรครับ เชิญครับ

นายวุฒิกกร ลือชา เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายวุฒิกกร ลือชา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะม สมัยสามัญ ดังนี้
สมัยที่สอง วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน
สมัยที่สาม วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน

/สมัยที่สี่...

สมัยที่สี่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน

และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน

- นายหมวก วิญญาของ ผม ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
ประธานสภาเทศบาล -นายสุภักดิ์ มั่นทนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และนายโอกาส สิงขรบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นผู้รับรอง ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกครับ ถ้ามีเชิญครับ
- นายไพทัศน์ ธรรมเนียมตัน ผมขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ท่านที่เสนอคือ นายวุฒิกกร ลือชา สมาชิกสภา เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาล เขต ๑ ได้เสนอ สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในเดือน พฤษภาคม สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม และสมัยที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน เป็นวันที่ ๖ ทั้งหมดใช้ไหมครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาตรวจสอบด้วยว่า ไม่ตรงกับวันหยุดทำการหรือไม่
- นายหมวก วิญญาของ ขอให้ทุกท่านช่วยดูด้วยครับว่า ตรงกับวันหยุดทำการหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล
- นายสุภักดิ์ มั่นทนา ขออนุญาตประธานสภาครับ ในเดือนสิงหาคม ไม่ตรงวันหยุดทำการ ครับ สมาชิกสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป(พ.ศ.๒๕๕๙) วันที่ ๖ ตรงกับวันเสาร์ ครับ
- นายกร เสริมสกุล ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตรวจสอบเช็คแล้ววันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น จะตรงกับวันเสาร์ เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าผู้เสนอ ขอเสนอเปลี่ยนจากวันที่ ๖ เป็นวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก็ยังถือว่าพอได้ เพียงแต่นำชี้แจงแก่นัก่อนครับ
- นายไพทัศน์ ธรรมเนียมตัน เรียนท่านประธานสภาครับ ผมตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้เสนอได้เสนอมาปรากฏว่าวันที่ ๖ พฤษภาคม, ๖ สิงหาคม, ๖ พฤศจิกายน ล้วนเป็นวันทำการปกติ สามารถจะเสนอได้ ส่วนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ตรงกับวันหยุด ขอผู้เสนอได้เปลี่ยนแปลงครับ
- นายวุฒิกกร ลือชา เรียนท่านประธานสภา ครับ ผมนายวุฒิกกร ลือชา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเปลี่ยนแปลง จากวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็น วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
- นายหมวก วิญญาของ ขอให้นายไพทัศน์ ธรรมเนียมตัน เลขานุการสภาเทศบาล มติที่ประชุมสภา ในการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๘ และสมัยแรกของปี ๒๕๕๙
- นายไพทัศน์ ธรรมเนียมตัน ขออนุญาต ท่านประธานสภา ผม ทบทวนมติในระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง การ กำหนด สมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของ นายวุฒิกกร ลือชา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โดยผู้รับรองคือ นายสุภักดิ์ มั่นทนา สมาชิกสภา เทศบาล เขต ๑ และนายโอกาส สิงขรบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โดยกำหนด สมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สมัยที่สองไว้ในเดือนพฤษภาคม เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๖ สมัยที่ ๓ ไว้ในเดือน สิงหาคม วันเริ่มประชุมวันที่ ๖ สมัยที่ ๔ กำหนดไว้ในเดือน พฤศจิกายน เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๖ โดยมีกำหนดระยะเวลาในสมัย ประชุมแต่ละสมัย ๓๐ วัน พร้อมทั้งกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป หรือปี ๒๕๕๙ ไว้ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีกำหนดระยะเวลาของสมัย ประชุม ๓๐ วัน ที่ประชุมเห็นชอบ

มติที่ประชุม กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.

๒๕๕๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีกำหนด ๓๐ วัน
 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์
 พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๕.๓

นายหมวก วิญญาของ แทน
 ประธานสภาเทศบาล ผมขอเชิญ

เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม
 ตำแหน่งว่าง (นายทวี แสนปวน ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
 เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้อระเบียบในการคัดเลือก เชิญครับ

นายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมต้น
 เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ในส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการ
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ระเบียบวาระ ๕.๓ นั้นสืบเนื่องจากที่ทาง
 คณะกรรมการท่านหนึ่ง ขออนุญาตเอย่ยนามครับ อดีต สท.ทวี แสนปวน ซึ่งได้พ้นจาก
 ตำแหน่ง เนื่องจากเสียชีวิตไปตามที่ท่านได้รับทราบเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
 หรือว่าเรียกว่าพ้นตำแหน่งหน้าที่ โดยการตายนั่นเอง ตามข้อ ๑๐๖ วรรค ๒ ของ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการป ระชุมสภา ท้องถิ่น ผมได้ตรวจสอบ
 ในเรื่องของการคัดเลือกผู้แทนอะไรต่าง ๆ มีแค่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๗ เท่านั้นว่า ภายใต้
 ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือก คณะกรรมการ สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
 แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
 น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
 และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกให้นำความ ในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเลือกโดยการเสนอชื่อ
 และมีผู้รับรองจำนวนสองคน เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้ามีการเสนอเกินจำนวนของกรรมการที่
 พ้นตำแหน่งไป อาจจะต้องมีการลงคะแนนโดยการเขียนชื่อกรณี นี้ไม่ได้ยกเว้น เหมือน
 กรณีของการเลือก เลขานุการสภา ที่ไม่ต้องเขียนชื่อลงคะแนน แต่เลือก โดยการยกมือ
 พันธุ์ เพราะฉะนั้นถ้าหากมีการเสนอรายชื่อผู้ที่เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 จำนวนเกินจากที่กรรมการขาดไปก็จะต้องเขียนชื่อ-สกุล แล้วมาหย่อน ขอทำความเข้าใจ
 กับทุกท่านเอาไว้ ระเบียบเขียนไว้เพียงแค่นี้ ผมไปดูในหลาย ๆ ข้อแล้วไม่ได้เขียน เอาไว้
 เกี่ยวกับการเลือก บอกไว้เฉพาะ กรณีพ้นตำแหน่ง วิธีการเลือกขอให้ท่านใช้ตามวิธีการ
 ที่ได้เสนอไป การเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 มีผู้รับรอง ถ้าเสนอเกินต้องเขียนชื่อ-ชื่อสกุล และรวมคะแนน หากเสนอเพียงคนเดียว
 ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้รับการรับเลือก ขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจก่อนที่ท่านจะได้เสนอ
 ผู้ที่สมควรที่จะรับการเลือกขึ้นมาแทนสมาชิกสภาที่เสียชีวิตไป

นายหมวก วิญญาของ ขอบคุณท่านปลัดอีกครั้งครับ
 ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภา

เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้เป็นกรรมการตรวจ
 เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล เรียน สมาชิกสภาเทศบาล	ท่านประธานสภาครับ ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลแม่ยม ผมขอ เสนอนายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมสภา แทนสมาชิกสภาเทศบาล ครับ
นายหมวก วิญญาของ ประธานสภาเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเป็น ผู้รับรอง ขอจำนวนสองคนครับ เชิญครับ นางนิลวรรณ ชูเชิดไพโร สมาชิกสภาเทศบาล เขต๒ และนายระเปียบ กันธิยะ สมาชิกสภา เทศบาล เขต ๑ เป็นผู้รับรอง รับรองถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ เลื่อนนายชัยรัช สุนันท์ เป็นกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมสภา โปรดยกมือ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ เลื่อนนายชัยรัช สุนันท์ เป็นกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมสภา โปรดยกมือ
นายไพฑ์ศน์ ธรรมเนียมตัน เลขานุการสภาเทศบาล เสริมสกุล	ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของท่าน สท.กร โดยมีผู้รับรองคือ สท.นิลวรรณ ชูเชิดไพโร และสท.ระเปียบ กันธิยะ เห็นชอบให้ นายชัยรัช สุนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง ๒ เสียง
มติที่ประชุม -เห็นชอบ -ไม่เห็นชอบ - เสียง -งดออกเสียง	๙ เสียง ๒ เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่องอื่น ๆ
นายหมวก วิญญาของ ประธานสภาเทศบาล เชิญซักถามได้ครับ	ระเบียบวาระอื่น ๆ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานสภา ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยมอยากจะ สอบถามผู้บริหาร ผ่านทางท่านประธาน สภา กรณีการช่วยเหลือเด็ก ด้อยโอกาส หรือ เด็กยากไร้ ชื่อว่าอัมวรรณ ธรรมชั้น หมู่ที่ ๑๓ ผมได้ไปดูแล้ว เด็กดังกล่าว ไม่ได้เงิน ช่วยเหลือในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ไม่ทราบว่ามีกรณีผิดพลาด หรือบกพร่อง ตรงไหนครับ ซึ่งคุณสมบัติก็ครบถ้วนอยู่ เมื่อได้ สอบถามเด็กแล้วว่าตอนที่ประกาศรายชื่อแก่ไม่ได้ เอาหลักฐานไปมอบให้ทางผู้ใหญ่บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอกสารหลักฐานเดิมก็มีอยู่ เพราะฉะนั้นแล้ว การดำเนินงานในการช่วยเหลือเด็กในครั้งนี้ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการ หรือผ่านคณะกรรมการใดบ้าง ด้วยสาเหตุนี้ เขาถึงมาร้องถามว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับ เบี้ย ไม่ได้รับโอกาสไม่ได้รับค่าช่วยเหลือในครั้งนี้ แล้วทางเทศบาลตำบลแม่ยม จะมีการดูแล และมีมาตรการอย่างไรบ้าง หวังว่าทางฝ่ายบริหารจะให้คำตอบได้นะครับ ขอขอบคุณครับ
นายหมวก วิญญาของ ประธานสภาเทศบาล	ขอบคุณทาง สท.กร เสริมสกุล ครับ ทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงหรือไม่ครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์ เรื่อง
รองนายกเทศมนตรี ผู้รับผิดชอบ/

ของการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการต่าง ๆ สักครู่ผมจะเชิญทางเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง มาชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบนะคะ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ไม่เป็นไรครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลา ท่านประธานสภาครับผมขอสอบถามท่านสัก ๓ เรื่องคือ
ขอติดตามเรื่อง ขอความช่วยเหลือของกลุ่มบ้านสัน กองที่ประสบภัยแล้งมาอย่างซ้ำซาก
ต่อเนื่องทุกปี เรื่องนี้ชาวบ้านในกลุ่มร้องขอมาหลายครั้งแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายบริหาร
ไม่ได้ให้ความเห็นชอบหรือ ให้คำตอบ ว่าอย่างไร ในพื้นที่ตรงนั้นแห้งแล้งจริง แห้งแล้ง
ซ้ำซากจริง เพราะว่าผมได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพความเป็นจริง มีความแห้งแล้งอย่างที่เราเห็น
จึงอยากถามฝ่ายบริหาร ว่า หนังสือที่ประชาชนกลุ่มนี้ได้ยื่นมาที่เทศบาล ทางเทศบาล ฯ
คงจะได้รับทราบนะคะ แล้วท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เพราะจะลวงเลย
ไปเนิ่นนานก็จะยิ่งแย่ เข้าสู่หน้าแล้งแล้ว ฝ่ายบริหารจะมีมาตรการช่วยเหลือ หรือไม่
ช่วยเหลืออย่างไร ขอให้แจ้งด้วยเพื่อว่า ผมจะได้บันทึกไว้และจะได้ไปตอบชาวบ้าน
เพราะว่าคราวที่แล้ว ผมจำได้ว่าในการประชุมชุดพัฒนา ในวาระอื่น ๆ ผมก็ได้สอบถาม
อีกครั้งหนึ่ง แต่ทางผู้บริหารได้มอบหมายให้ นายสมคิด เรื่องแดง รองนายกฯ เป็นคน
ชี้แจงให้ทราบ แต่คำชี้แจงของท่านผม ก็ไม่อยากจะเอามารื้อ ฟันหροกครับ แต่ไม่เอามา
คงไม่สนิทใจ ท่านตอบเหมือนตอบทิ้งตอบขว้าง ท่านบอกว่าเป็นความคิดเห็นของคนๆ
เดียว แก่ผมบอกไปแล้วว่าในหนังสือไม่ใช่ มีแค่ผมคนเดียวครับ มีลายเซ็น(ลายมือชื่อ)
แนบไปตั้งยี่สิบห้า ยี่สิบเก้า สถานที่ต่าง ๆ ก็เห็นอยู่ชัดเจน ผมไม่เข้าใจว่า ท่านตอบแบบ
นี้ได้อย่างไรครับ สองตอบในขณะที่บันทึกเทปผม “บอกว่ามันไม่ได้เป็นความต้องการ
ของชุมชน” และสามบอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เขาไม่เห็นด้วยตอบมาทำนองนี้
แหละครับ วันนี้ผม มีโอกาสได้ประชุมสภา จึงได้นำมา สอบถามและติดตามให้ อีกครั้ง
เพราะว่าเกิดความแห้งแล้งซ้ำซากมา โดยตลอด คนเราก็อยู่มาด้วยความอดทนนะคะ
และเขาก็ ร้องขอ มาหลายครั้งแล้ว ท่านจะมีความเห็น เป็น อย่างไร และสอบถาม
ความคืบหน้า ทางบริหารคงจะตอบได้ ผมอยากจะให้นายกฯตอบ อยากให้คนที่มีความ
สูงสุดเด็ดขาดเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้ เรื่องที่สามเรื่องเกี่ยวกับรถดับเพลิง เพราะว่าเมื่อวาน นี้
ได้มีการประชุมเกี่ยวกับภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหา หมวกคว้นประมาณนี้แหละ มีคน
ถามว่ารถบรรทุกสิเหลืองเราไปไหนไม่เห็นตั้งนานแล้ว ในช่วงกุมภาพันธ์ ผมก็บอก เขาไป
ว่านำไปซ่อม เขาได้ ถามว่าซ่อมที่ไหน ผมก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ ทาง
ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจง ด้วย เพราะตอนนั้นผมก็ให้เงินท่านไปเรียบริ้อยแล้ว เพราะเวลา
นำไปซ่อมก็นานพอสมควร เราต้องใช้งานแล้วเดือนนี้แหละครับ เพราะว่าความแห้งแล้ง
เข้ามาเยือนแล้ว หวังว่าท่านคงจะตอบได้ว่า นำไปซ่อมที่ไหนอย่างไร ช่วยชี้แจง ให้ที่
ประชุม สภาทราบ ด้วย และเรื่องที่ ๓ วันนี้มีหนังสือเรื่องซ่อมไฟ ฟ้าสาธารณะ(ไฟ กิ่ง)
จุดตรงหน้าบ้านอรพินอยู่ตรงสะพานห้วยวอกนะคะ ผมได้ทำหนังสือ มายื่นก่อนหน้านี้
อยากจะให้ ฝ่ายบริหาร ได้กำชับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะว่า ไฟดับไปหลายวัน แล้ว
เขาได้ไลน์มาหาผมแต่ผมไม่ได้เปิดไลน์ไว้ นะครับ เขาก็เลยโทรมาหาผม ผมจึงทำ หนังสือ
แจ้งมา ตอนเช้า นี้ เดียว จะเสียเวลาเนิ่นนานไปอีก อย่างไรแล้ว ขอให้ท่านได้กำชับ ด้วย
วันนี้ยังคงมีเวลาอยู่ที่จะไปซ่อมแซม มีอยู่ประมาณ ๔ เรื่อง ขอให้สอบถาม/ติดตามความ
คืบหน้าแต่ละเรื่องให้ด้วย ขอขอบคุณครับ

/นายสุภักดิ์...

นายหมวก วิญญาณอง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีก
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับ

นายสุภักดิ์ มั่นทะนา
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณ ครับท่าน ประธานฯ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน เรื่องที่ ทาง สท.กร ได้สอบถาม ขออนุญาตเอ่ยนาม เรื่องของบ่อภัยแล้ง
ที่สันป่าคลอง ผมเห็นด้วยนะครับ ที่ สท.กร กล่าวถึง เมื่อสักครู่นี้ เพราะว่าชาวบ้าน
สันป่าคลองบ้านห้วยบง ก็มาขอผมไปช่วย ไม่ใช่ผมคนเดียว ผมขอสมาชิก สภา
ไปช่วยกันหน่อยนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้ลงไปดู ผมไปวันนั้นผมก็ไม่พบเจ้าบ้านที่บอกให้ผม
ที่นั่นมันแห้งแล้งจริง ๆ มีอยู่ที่หนึ่งที่สันป่าคลอง อย่งไรแล้วผมขอฝากท่านประธาน สภา
ปรึกษาทางฝ่ายบริหารด้วย ส่วนหน่อยนะครับเพราะพูดมานานแล้ว เขาได้แะมาหาผม
ตลอดที่บ้าน อย่งไรแล้วก็ช่วยกันหน่อยครับ แต่ทำบ่อน้ำตื้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แค่นั้นไม่ใช่จะทำให้ใช้น้ำตลอด เพราะในช่วงนี้จะทำบ่อ/เจาะบาดาลไม่ได้ฝากด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญาณอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทาง สท.กร และ สท.สุภักดิ์ ที่สอบถาม ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเงินสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ชี้แจงให้ทราบ ตามที่ทาง สท.กรฯ ได้สอบถาม

นายสมเพชร กาวรรณ
ประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตประธานสภาฯ เมื่อสักครู่ทาง สท.กรฯ ได้สอบถามในเรื่องของการช่วยเหลือ
เด็กหญิงอัมวรรณ ธรรมชั้น ไม่ได้รับความช่วยเหลือ/ไม่ได้รับเงิน สาเหตุเป็นเพราะอะไร
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงชี้แจงให้ทราบด้วย

นางลีฬษวรรณ ทินแย่ง
นักพัฒนาชุมชน

กราบเรียนท่านประธาน สภา ที่เคารพ ไม่ทราบว่าคุณเด็กหญิงนิลวรรณ ธรรมชั้น
หรือเปล่าค่ะ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอให้ท่านดูในปี ๒๕๕๗ นะครับ ดูเอกสารที่คลังก็ได้ครับ เมื่อสักครู่ทางกองคลังบอกว่า
เอกสารดังกล่าว มีชื่ออัมพรรณ ธรรมชั้น ชื่อเล่น หวาน นะครับ

นางลีฬษวรรณ ทินแย่ง
นักพัฒนาชุมชน

ขออนุญาตท่านประธานสภาคะ ชื่อเล่นไม่ทราบว่าชื่ออะไร เด็กที่มาขอรับขึ้นทะเบียน
เบี่ยงชีพนั่น ในส่วนของหมู่ที่ ๑๓ นามสกุล ธรรมชั้น ก็จะมีเด็กหญิงเมทาวี ธรรมชั้น
เพราะว่าการขึ้น ทะเบียน ของผู้ด้อยโอกาสหรือว่าเด็กกำพร้า การขึ้นทะเบียนของเด็ก
เทศบาล เราจะต้องขึ้นทะเบียนขอรับเบี่ยงชีพนั่น เป็น ประจำปีทุกปี เราไม่ได้ยึดว่าเด็ก
ที่ได้รับแล้วจะต้องได้รับตลอดไป เด็กทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียน ก่อน ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้าน
จะได้ประชาสัมพันธ์ ให้ในเดือน มิถุนายน ในส่วนของหมู่ ที่ ๑๓ ผู้ใหญ่บ้าน (พ่อหลวง)
ทวี ณ วรรณดีบ ไม่ได้ส่งใบบัญชีรายชื่อของเด็กที่ขึ้นทะเบียนกับประชาศุนย์สงเคราะห์
และคณะกรรมการศุนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้านมา ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
และทางเทศบาลก็ได้มีการประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับรองบัญชีรายชื่อ
แล้วก็ประกาศรายชื่อ ผู้มีชื่อได้รับเบี่ยงเด็กพิการไป ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นะคะ

/ซึ่งเราไม่ได้...

ซึ่งเราได้ส่งไป ให้หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เขาไม่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ก็ให้มีการคัดค้านได้ ชื่อใครที่ตกหล่นหรือว่ากำพร้าจริง เรา เปิดโอกาสให้คัดค้านภายใน ๑๕ วันทำการ แต่ก็ไม่มี ท่านใด(ใคร) มาคัดค้านหรือว่ามายื่น รายชื่อเพิ่มทางเทศบาล ฯ ก็ได้มีการจัดสรรตามบัญชีรายชื่อที่มาขึ้นทะเบียน ในการ ขอรับเบี้ยในส่วนของเด็กพิการนะคะ

เด็กหญิงอัมวรรณฯ ที่ท่าน สท.กร ได้พูดถึงตรงนี้ได้มาขึ้นทะเบียน ขอรับเบี้ยจึงเป็นเหตุ ให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ตรงนี้ก็ไม่รู้ได้ว่าเพราะอะไร เขาถึงไม่ไปขึ้นทะเบียน ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นเดือน ๆ ในการขึ้นทะเบียนตรงนี้ หลักฐานการขึ้นทะเบียนของเรามีหมด มีลายมือชื่อ ซึ่ง ดิฉันก็ได้แจ้งให้ทาง สท.กร ฯ ไปแล้ว ครั้งหนึ่ง บัญชีรายชื่อของเด็กทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนในปี ๕๘ นะคะ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ครับ เชิญทาง สท.กรฯ ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล ใน

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมจะทำเรื่องไปถึงฝ่ายบริหาร คือท่านผู้บริหารเป็นประธาน การดำเนินการต่าง ๆ ท่านเป็นประธานศูนย์ ฯ ทั้งตำบล ทั้งนี้ทั้งนั้น มีความผิดพลาด ถ้าหากว่าปิดความผิดไปให้เด็ก ว่าเด็กไม่ไปขึ้นทะเบียน นั้นฟังดูแล้ว เหมือนจะใจแคบ เพราะหลักฐานต่าง ๆ ในปีที่ผ่าน ๆ มากี่มีอยู่แล้ว เพราะถ้า ท่านเห็นหลักฐานแล้ว เมื่ออายุเขาไม่เกิน ท่านควรจะเสียสละเสียเวลา ในการดำเนินงาน ขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนขึ้นอีก นอกจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว คือความเข้าใจของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว หน้าที่ของประธานศูนย์ ฯ มีหน้าที่อะไรบ้าง ก็ควรจะชี้แจงให้ทราบว่า ปฏิบัติหน้าที่มีอะไรบ้าง นอกจากคัดกรองแล้ว ผมเชื่อว่าถ้าตั้งประธานศูนย์ขึ้นมาเพื่อเป็นมือเป็นแขนเป็นขาเพื่อจะดำเนินการ ให้โครงการสำเร็จ ท่านจะชี้แจงโดยปิดความรับผิดชอบไป เด็กไม่มาส่ง เจ้า หน้าที่ก็ไม่ทำ ผู้บริหาร ก็ไม่รับรู้ ดูจะเกินไปในการทำงาน เมื่อเขา มอบหมายให้ทำงาน เพื่อสนอง นโยบายต่าง ๆ ผู้บริหารจะต้องสั่งการลงไป จนเกิดความผิดพลาด มันต้องมีการแก้ไข ไม่ใช่แก้ตัวหรือว่าแก้ต่าง แบบที่ท่านมาชี้แจง ผมเชื่อว่าแต่ละประธานศูนย์ฯ ต้องมีหน้าที่ ประธานตำบล ต้องมีหน้าที่ ถ้าว่า เป็นการ ขึ้นใหม่ผมจะไม่ตำหนิถึงขนาดนี้ แต่ที่เขา มีหลักฐานมาก่อน ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหลักฐานตรงนี้มีมันไม่มีแล้ว เรื่องแค่นี้ท่านจะสอบถาม ไม่ได้เลย ท่านจะปล่อยเลยตามเลยไป ทำให้เขาเสียโอกาส ท่านควรเข้าใจและให้ความ เป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับว่าตัวของเด็ก เรื่องการประชาสัมพันธ์อะไรต่าง ๆ บางครั้งเขา อาจจะไม่ฟังได้ทราบ เรามีตัวแทนเยอะแยะ มากมาย ครับ ตั้งขึ้นมาเป็นประธาน ศูนย์ตำบล คัดกรองต่าง ๆ แต่ท่านบอกให้ลงทะเบียนทุกปีแสดงว่า ทุกปีบัญชีเก่า ก็นำมา แบนทุกคน ก็ต้องอ่านบันทึกเก่าว่าคนนี้เป็นอย่างไรคนนั้นเป็นอย่างไร สอบถามพ่อแม่เขา ว่ากลับมาอยู่ไหม ยังไม่ได้หลักฐานทั้งที่ท่านมีตัวแทนอยู่แล้ว ท่านบอกให้ตัวแทน ที่ทำงาน ท่านสามารถทวงถามถึงบ้าน นั่นคือการทำงานนะครับไม่เชื่อว่า จะปล่อยทิ้งไป โดยที่ไม่ใส่ใจอะไรเลย ผมเคยบอกว่าท่านไม่ใส่ใจ หรือไม่ใส่ใจเรื่องไหน นี่ไม่ใส่ใจครับ ถ้าเอาแค่นี้ให้พ้นเท้าพ้นมือไป ตอนนี้เขาเสียโอกาสไป และเขาก็ไม่รู้ว่าถามกันอย่างไร

เจ้าหน้าที่มาชี้แจง ผมก็ได้ถามเจ้าตัวเขาแล้ว เจ้าตัวเขาก็ว่าคงจะไม่ให้ เขาก็เข้าใจอย่างนั้น ผมขอฝากผู้บริหาร เรื่อง การทำงานของท่าน ท่านคงจะมีความรอบคอบ มากขึ้น ถ้ามันผิดพลาดท่านจะต้องแก้ไขนะครับ ผมท้วงติงไปถึงฝ่ายบริหารด้วยนะครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่าน สท.กร เรื่องต่อไปเรื่องของภัยแล้ง ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายสมเพชร การวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

อย่างไรแล้ว ขอรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับการตกลงรายชื้อหรือว่าสำรวจผิดพลาดมีหลายสาเหตุ หากว่าทางเจ้าหน้าที่ หรือว่าผู้บริหารไม่สามารถจะเอาบัญชีเก่า บัญชีใหม่ มาเปรียบเทียบดูว่าตกลงอย่างไร จะดำเนินการอย่างนั้นนะครับ เพราะว่าการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน ให้ผู้รับเบี้ยอะไรต่าง ๆ ได้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ทางหมู่บ้านรับทราบ และก็มีประชุมชี้แจงให้ทางพ่อหลวงได้รับทราบ ได้มีการประชาสัมพันธ์ มาตลอด เกี่ยวกับจะให้รับผิดชอบจน ถึงขณะนี้ต้องเอาบัญชีมาเปรียบเทียบ กันระหว่าง ปีเก่าปีใหม่ ว่าตกลงหรือไม่ นั้น ไม่สามารถทำได้นะครับ บางครั้งจะต้องช่วยตัวเองบ้าง แม้แต่ในชุมชน ผู้นำ อย่าง เช่น สท.กร ฯ ก็ทำได้ สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีเก่าบัญชีใหม่ ในชุมชนในหมู่บ้าน ใครตกลงไปบ้าง คนเก่าคนใหม่ที่เพิ่มเติมหรือตกลงก็ดี หรือว่าบางครั้งเมื่อเราไม่มีชื่อเดิม ๆ มันไม่แน่นอน บางทีย้ายไปที่อื่น หรือว่าเราจะไม่รู้แต่ละบ้านว่าคนในตัวแทนในชุมชนจะติดตามในเรื่องนี้ด้วย แต่มาโยนให้ทางบริหารดูแลทั้งหมด ไม่ใช่ะครับ เราควรช่วยกัน ในการเปรียบเทียบบัญชีเก่าบัญชีใหม่ ถ้าหากว่าคนนี้ในชุมชนในหมู่บ้านจะได้รับแล้วจะต้องติดตาม

นางสีหวรรณ ทินแยง
นักพัฒนาชุมชน

ถ้าจะพูดถึงเรื่องให้ตามบัญชีเก่าบัญชีใหม่นั้น ในการประชาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้าน ทางเจ้าหน้าที่ผู้บริหารก็ได้ส่งบัญชีรายชื่อเด็กที่ได้รับประจำปีที่ผ่านมาคืนข้อมูล อันนี้ผู้ใหญ่บ้านเป็นก็ได้ประชาสัมพันธ์ทุกบ้านเราคืนข้อมูลเดิมให้ทุกบ้านจะไม่เข้าใจไม่คืนข้อมูลขอชี้แจงในเรื่องของข้อมูลคะ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ ๒ เรื่องภัยแล้ง ครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล มา

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรื่องของการผิดพลาดต่าง ๆ เท่าที่ผมเป็นสมาชิก สภาหนึ่งสมัย เชื่อได้เลยครับ ผมเชื่อว่าวันนี้ ทบจะไม่มีภัยแล้ง จะเป็นการแก้ตัวต่างให้พ้นความรับผิดชอบไป ท่านก็รู้ที่อยู่หน้าทีของใครกันที่ดำเนินการในครั้งนี ไม่ทราบว่างองไหนดำเนินการละครับ อันนี้คือการทำงาน ท่านจะมาบอกว่า ท่าน สท.กร มีหน้าที่ตรงไหน ละครับเอกสารหลักฐาน มันอยู่ที่สำนักงาน ท่านมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ท่านมีคนดูแลด้านนี้อยู่แล้ว แต่ถ้าสมมุติว่า เวลา เขาประชุม ประชุมวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถ้าประชุม เอกสารตรงนั้นยังไม่มีมา ท่านร้องขอผม ท่านตำหนิผมได้ ถ้าท่านบอกได้เลยครับ สท.กร ฯ เป็นเขตของท่าน เด็กคนนั้นะยังไม่มีมา ท่านทำงี้ได้ไหมครับ ทำแค่นี้ได้ไหมครับ ท่านไม่ต้องลงไปเลย ท่านนั่งห้องแอร์ไปเลย แล้วผมจะติดตามนำมาให้ท่าน /ท่านว่าไม่ได้...

ท่านว่าไม่ได้ยังไงครับ ผมไม่เข้าใจ ถ้าหากว่าการประชุม ถ้าไม่เอาบัญชีเก่ามาเปรียบเทียบ บัญชีใหม่ ผมก็ยังนึกไม่ออกครับว่าทำงาน กันยังไงครับ ที่ไม่เอาบัญชีเก่ามาเปรียบเทียบ บัญชีใหม่ บัญชีเก่า นั้น มันเป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้ว บัญชีก็ต้องเอามาแนบอีก เรื่องท่านเห็นว่ามันเกินท่านก็ต้องตัดออกไม่ใช่หรือครับ ท่านต้องตัดออกไป ที่อายุเกิน หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่านก็ต้องตัดออกไป อันที่เข้าใหม่มาทำ ไม่ต้องเอาเข้าใหม่มา และเอกสารหลักฐานไม่มีท่านก็ต้องเอาแนบไว้ ที่ไม่มีมันก็ต้องวางอยู่อย่างนั้น ยังไม่ มี หรือยังไม่มา ท่านต้องร้องขอผมได้ ร้องขอผู้ใหญ่บ้านได้ ร้องขอประธานศูนย์ของหมู่บ้านได้ ร้องขอประธานตำบลได้ ได้ขนาดที่คน ท่านไม่ลองทำดูละครับท่าน ก็บอกให้ปล่อย เลยตาม เลย ถามว่าเด็กเข้าใจไหม เปรียบเทียบให้ท่านดูก็ได้แม่แต่ในสภา บางคนเป็น สมาชิกสภามาแล้วก็ปี แล้ว ขั้นตอนกระบวนการยังไม่เข้าใจเลย นับประสาอะไรกับเด็ก ที่แกจะต้องเข้ามานำหลักฐานอะไรต่าง ๆ มาให้ ท่านต้องเปรียบเทียบอย่าง นี้สิครับ เพราะฉะนั้นแล้ว เด็ก เขา ด้อยโอกาสอยู่แล้ว คุณก็ซ้ำเติม เขา อีก คุณก็เพิกเฉยอีก ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ คุณต้องพิจารณาครับ ถ้าว่ามันผิดพลาด เอาละผมขอให้คุณ ผมขอไปแล้ว แต่คุณไม่เอามาให้ผม ถ้าท่านไม่เปรียบเทียบข้อมูลเก่า แล้วที่เขาถูกตัด ออกไป นั้นมันลอยออกไปคนเดียวหรือว่ายังไงครับ เรื่องนี้ ท่านจะต้องปรับปรุงแก้ไข นะครับไม่ใช่มีครั้งเดียวครับ ถ้าฝืนปล่อยให้เป็น อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็ตกอยู่บ้านจอมกิตติ และต่อไปก็จะตกไปอยู่บ้านอื่นอีก จะมีสภาพแบบนี้แหละครับถ้าเราเป็นสมาชิก แต่ถ้าเรา ไม่ท้วงติงไม่เป็นปากเป็นเสียงให้เขาก็เปล่าประโยชน์นะครับ เพราะถือว่าเราเป็นตัวแทน ชาวบ้านอยู่ และสิ่งไหนที่กระทบ สิ่งไหน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ต้องนำมาเจรจา แล้วหาข้อแก้ไข ถ้าฝ่ายบริหารแก้ไขยอมรับก็พอทน แต่ท่าน มีแต่แก้ตัวตรงนี้ก็เป็นการ กระทบละครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมเพชร กาวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นในเรื่องแก้ตัวนะครับ เบื้องต้นก็ได้ ชี้แจงไปแล้ว การ ขึ้นทะเบียนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสก็ได้ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองมาขึ้น ทะเบียนทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับ และก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ ดังนั้น ผู้ปกครองจะต้องให้ความสนใจไม่ใช่จะมาโยนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวว่าใครตกหล่น ใครขาดนะครับ ผู้ปกครองก็ต้องสนใจด้วย เราก้เคยให้ประชาสัมพันธ์ตลอดว่า การขึ้น ทะเบียนทั้งคนเก่าคนใหม่ การขึ้น ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยอะไรต่าง ๆ ก็ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ตลอด ผู้ปกครองก็ต้องให้ความสนใจด้วย ไม่ใช่จะให้เด็กมาเอง

เรื่องการให้ความช่วยเหลือเรื่องภัยแล้ง ย่อมบ้านสันป่าคลอง ตามที่เจ้าหน้าที่ และท่านรองสมคิด ฯ ได้ลงไปดู ตามหนังสือที่ได้ร้องขอมา เป็นการขอเจาะบ่อบาดาล ใช้ใหม่ครับ ตามที่รองสมคิดได้พูด เพราะว่าได้สอบถาม ไปทางแม่หลวงบ้านสันป่าคลอง ก็ได้รับความดูแล แทั้งค์มีระบบประปาหมู่บ้านก็มาทั่วถึงหมู่บ้านสันป่าคลอง ถ้าหากว่า จะมีการขุดบ่อน้ำตื้น เหมือนที่ทาง สท.สุภักดิ์ ฯ ได้เอ่ย ไป บ่อน้ำตื้นทำได้ ถ้าเป็น บ่อบาดาลทำไม่ได้ เราไม่มีระบบประปา แต่เรื่องประปา บาดาล ทางช่างได้ทำหนังสือ ไปทางกรมทรัพยากร น้ำที่ลำปาง แล้ว หลังจากที่ขุดบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาลของเกษตร ที่ห้วยบงไม่สามารถทำการได้ก็ย้ายไปที่อื่นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของทางกรมทรัพยากรน้ำ เขาแจ้งว่าถ้าหากจะเป็นน้ำบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค ขอให้ทำเรื่องขึ้นไป ส่วนทางนี้ ก็ได้ทำไปแล้ว ถ้าเป็นบ่อน้ำตื้นหากชาวบ้านมีสถานที่ขุดบ่อน้ำตื้นก็สามารถดำเนินการได้

/ถ้าเป็นบ่อบาดาล...

ถ้าเป็นบ่อบาดาลก็จะลำบากหน่อยจะต้องมีเครื่องเจาะ ถ้าเป็นบ่อน้ำตื้นผมจะนำเสนอให้ทางนายกฯ ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง ทำบ่อน้ำตื้นถ้าหากว่ามีสถานที่ ถ้าชาวบ้านบอกว่ามีน้ำ เพื่อทำบ่อน้ำตื้นก็จะลงไปดูพื้นที่ที่จะทำบ่อน้ำตื้นอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนเรื่องรถดับเพลิง ๓ คัน ได้ดำเนินการ นำไปซ่อมที่เชียงใหม่ ตอนนั้นก็ได้นำดำเนินการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงจะไปเอารถมา แต่คงหลังจากที่ท่านนายกฯ กลับจากการอบรม/ประชุมมาแล้ว นายกฯจะต้องมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ เดินทางไปนำเอารถที่จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องของไฟกิ่ง หลังจากประชุมเสร็จผมจะติดตามให้ว่าได้รับหนังสือหรือยัง และดำเนินไปถึงไหนแล้วถ้าหากว่ายัง ก็จะได้สั่งการให้ไปดำเนินการ ครับ

นายกร เสริมสกุล เรียนท่านประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านยังชี้แจง

ครับ ผมนายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

ไม่กระจ่าง เรื่องของการให้ความช่วยเหลือกลุ่มบ้านสันป่าคลอง เท่าที่ผมได้ฟังจากกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ เขาต้องการบ่อน้ำตื้นจริง บ่อน้ำตื้น นั้น ๑.ให้ต้องมีสระน้ำ และมีแท่งค้ำสำหรับปักน้ำ เพื่อที่จะสูบน้ำตื้นเข้ามาไว้ตรงแท่ง ค้ำปักน้ำ แล้วจึงกระจายไปในหมู่บ้านต่าง ๆ นี่คือประเด็นคือเจตนาที่ชาวบ้านสันป่าคลองต้องการ และร้องขอมาแล้วเขาก็ได้เปรียบเทียบกับเมื่อครั้ง เมื่อปี ๒๕๔๔ ทาง กรป.เคยมีประปาระดับหมู่บ้านมาตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ใช้งานไม่ได้ สาเหตุนี้แหละที่ทำให้แห้งแล้ง และเป็นพื้นที่แห้งแล้งและกันดาร ร งบประมาณลักษณะต่าง ๆ นำมาดำเนินการก็ยังไม่เพียงพอ ทางกลุ่มที่นำเสนอมาแบบนี้ถ้าทำแบบที่เสนอมาจะเกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน คือสิ่งที่เขาเรียกร้อง แต่ว่าท่านสามารถจะไปพบกลุ่มนี้ได้ครับ ผมเพียงเป็นตัวแทนของ เขา แต่ท่านจะไปพบผู้ประสบจริง หรือพื้นที่จริงได้ทุกคน แต่คนที่เป็นตัวแทนชาวบ้าน คือชัยชนะ หลงบุญนันทังทั้งหมดมีลายเซ็น(ลายมือชื่อ) ทั้งหมด ๒๙ คนที่ได้รับผลกระทบครับ มีทั้งหมดอยู่ ๑๔- ๑๕ คริวเรือ น สถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านจะทำ เป็นแท่งค้ำเพื่อที่จะเอาไว้ปักน้ำก็มีครับ เขาจะมอบหมายเป็นที่สาธารณะ มีหลักฐานมีเอกสารหลักฐานประกอบ แล้วบ่อน้ำตื้นตรงนี้ก็มิ แต่ถ้าหากว่าท่านจะทำบ่อน้ำตื้นเพียงอย่างเดียว ผมเกรงว่าคงจะไม่สมบูรณ์ดูแล้วให้ช่างประมาณการ ดูครับ ในวงเงินท่านก็เคย นำเงินสะสมมาใช้ดำเนินการต่าง ๆ ทั้งที่เกิดประโยชน์บ้างไม่เกิดประโยชน์บ้าง มีตั้งหลายโครงการ แต่โครงการ มีอยู่ ท่านจะให้สภาพิจารณาหรือไม่ครับ ผมอยากจะให้ท่านประธานสภา ผ่านไปยังผู้บริหาร ให้เล็งเห็น ถึงความสำคัญ ของกลุ่มนี้บ้างนะครับ เพราะ เขาเคยลำบากมาเยอะแล้วไม่เคยเรียกร้องเอาอะไรจากเทศบาลเลย แม้จะเรียกร้องก็ไม่เคยได้ แม้ท่านจะให้โอกาสสักครั้งหนึ่ง เขาก็วิ่งเต้นร้องขอที่ไหนมีโอกาสเขาก็ไป องค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนคือองค์กรท้องถิ่นที่จะมีงบประมาณเป็นของตัวเอง การตัดสินใจต่าง ๆ ก็มีฝ่ายสภา มีผู้บริหาร ชุมชนมาจากชาวบ้าน ชาวบ้านเลือกท่านมาก็หวังพึ่งพาอาศัย ขอให้ท่านแก้ไขปัญหาให้ ผมก็หวังว่าท่านคงจะเอาไปพิจารณาสักครั้งหนึ่ง

ส่วนเรื่อง การซ่อมรถดับเพลิง ให้ขอท่านชี้แจงรายละเอียดหน่อยครับว่าซ่อมที่เชียงใหม่ นั้นซ่อมที่ไหน/ซ่อมที่ร้าน อะไร/อยู่ถนนอะไรครับ ผมต้องการทราบตรงนี้ ถ้าบอกว่าเชียงใหม่มันอาจจะกว้างไปครับ บอก ชื่อร้านชื่อถนนให้ผม ด้วย ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ

นายสมเพชร กาวรรณ์ สำหรับชื่อร้านที่ซ่อม ผมก็ไม่จำไม่ได้ นะครับ ท่านปลัดฯ จำได้ไหมครับชื่อของร้าน
รองนายกเทศมนตรี ที่นำรถไปซ่อม

นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ผมว่าควรถามเจ้าหน้าที่ดีกว่า นะครับ การนำรถไปมีคำสั่งให้ไปอยู่ งานป้องกันฯ ครับ
เลขาธิการสภาเทศบาล

นายกร เสริมสกุล ผมได้สอบถามเบื้องต้น แล้วไม่ได้รับความชัดเจน รายละเอียดอยู่ที่จำเอก กำธฯ (อัน)
สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะมาติดตามทีหลังดีกว่า ผมค้างไว้ก็ได้ ไม่เป็นไรครับไปเรียกเจ้าหน้าที่มาก็เสียเวลา
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ผมไปตอนที่เราประชุม ผมก็ถามแล้ว พอตีผมจะสอบถามทางจำเอก
กำธฯแล้ว ตอนนั้นขุนละมุนเพราะฉะนั้นแล้ว ค้างไว้ก่อนเรื่องนี้ ถ้าทราบแล้ว พรุ่งนี้ผม
จะมาเอาคำตอบ นะครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์ เรื่องนี้ขอแจ้งรายละเอียดครั้งต่อไปดีกว่า
รองนายกเทศมนตรีเทศบาล

นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ท่านสามารถสอบถามพัสดุก็ได้ครับ เพราะมีข้อมูลอยู่ครับ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม

นายระเบียบ กัญธิยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายระเบียบ กัญธิยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนเพื่อนสมาชิกและท่านบริหารครับ เรื่องของรถน้ำมัน แต่ก่อนที่สภาอนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสม เราจะนำรถไปซ่อมที่ศูนย์ ปก.ลำปาง ไม่ใช่รถไปซ่อมที่เชียงใหม่
ถ้าทำแบบนี้จะทำให้ยุ่งยาก นะครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์ สำหรับที่ศูนย์ ปก.ทางเทศบาลได้ทำหนังสือไปเพื่อขอให้ทางศูนย์ตรวจเช็คดูว่ามี
รองนายกเทศมนตรี อะไหล่ตัวไหนเสีย ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง และประมาณการราคา มา เรื่องการซ่อมนั้น
ไม่ได้ตกลงว่าเราจะซ่อมที่ไหน

นายระเบียบ กัญธิยะ ถ้าซ่อมข้างนอก เราไม่ว่าจะเป็นอะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียม มันยุ่ง นะครับท่านรองฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ถ้า เขาเอาของเก่าหรือของใหม่มาเปลี่ยนเราก็ไม่รู้ ซ่อมข้างนอกมันจะลำบาก นะครับ

นายกร เสริมสกุล ขอบคุณครับท่านประธานสภา พอตีท่านได้กล่าวเรื่องนี้มา ผมนึกได้ท่านประธานครับ
สมาชิกสภาเทศบาล ถึงฝ่ายบริหารจะมีหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสภาพไปที่ศูนย์ ปก.เขตลำปาง
ใช้ไหมครับ แล้วทางลำปางให้ความอนุเคราะห์ด้วยการตรวจเช็คสภาพรถเราเรียบร้อยแล้ว
ว่าเสียอะไรบ้าง ตรงนั้นหนังสือของ ศูนย์ ปก.ลำปาง เขาชี้ว่าอะไหล่ตรงไหนที่เสียคงจะแนบ
วันนั้นผมเห็นญาติที่ท่านเสนอมานะ ก็ไม่เห็นมีนะครับ ไม่ได้บอกว่าศูนย์ลำปาง ผมก็ไม่ได้
ท้วงติง ผมขอรายละเอียดตรงนั้นด้วย หนังสือที่ขอ ความอนุเคราะห์ ไปยังเขตลำปาง
ว่าขอให้ตรวจเช็คสภาพพวารถเสียอะไหล่บ้าง ปีมหรือว่าอะไรต่าง ๆ ผมขอรายละเอียด
ให้ท่านมาชี้แจงแล้วถ่ายเอกสารแนบมาด้วย นะครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร เรียนท่านประธานสภาครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมนายชาญชัย ไชยสูตร สมาชิกสภา เขต ๒ อยากจะฝาก

ท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร ให้ช่วยจัดสรรงบประมาณลงไปซ่อมแซมถนนลำเลียง
พีชผลทางการเกษตร ตรงหนองกะลัว ระยะทาง ประมาณกิโลครึ่ง ซึ่งชาวบ้านใช้ลำบาก
มากครับ ถนนเส้นนี้อยู่ห้วยสิงห์จริง แต่ว่ามีการใช้เส้นทางนี้ ร่วมกับ หมู่บ้านแม่กองแป
และบ้านผาผาคอนฝั่ง ไปมากกว่า และพื้นที่กว้างในห้วยสิงห์ก็มี อยู่ ๒-๓ จุด ที่ใช้ถนน
ลำเลียงพีชผลเกษตรในบ้านห้วยสิงห์หรือที่บ้านแม่กองแป สมัยที่ผ่านมา ก็ไม่เคยได้รับความ
ความช่วยเหลือจาก ทางเทศบาลหรือว่าทางภาครัฐ ก็ไม่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปให้
ประชาชน(ชาวบ้าน)ได้รับ ความลำบาก มาก ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่า จะมีข่าวคราวว่า
ทางหน่วยงาน ของ อบจ. เขาจะมาอีกครั้ง ชาวบ้านก็รอ รอ จนเจียบหายไป สุดท้าย
แล้วชาวบ้านก็ต้องเรียไรเงินกันดำเนินการและช่วยเหลือกันเอง เอาไปซ่อมแซมส่วนที่มัน
ลำบากจริง ๆ ไป ก่อน พอฤดู แล้ง ก็ขอ ฝาก ท่าน ประธาน สภาผ่านไปยังผู้บริหาร
ช่วยจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการให้ด้วย

เรื่องที่สองที่ผมจะนำมา แจ้งให้สมาชิกทราบนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งทางจังหวัด
จะมาเป็นการ ใน วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ทางหมู่ บ้านห้วยสิงห์ ได้มีการ ประชุม
ประจำเดือน แล้วก็มีการประชุมประจำเดือน ซึ่งอยู่หลายเรื่อง ที่ นำมาเสนอกัน
และมี เรื่องที่สำคัญคือ เรื่อง ของการทำ ประชาคมหมู่บ้านห้วยสิงห์ เรื่องการขุดลอก
หนองปลาห้วยสิงห์ได้ ซึ่งเป็นหนองปลาตั้งเดิมของหมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย สืบ
เนื่องจากอุทกภัย ภัยธรรมชาติเมื่อปี ๕๓ ซึ่งผู้นำหมู่บ้าน ได้เสนอของบประมาณไปหลาย
หน่วยงานเพื่อมาขุดลอก และโครงการนี้ ยังอยู่ในแผนสามปีของเทศบาล และ ของ
หมู่บ้าน ในวันที่ ๙ ก็ได้รับข่าวดีจากท่านอดีต ส.ส. ปัญญาฯ แจ้งมายังผู้นำว่าได้รับจัดสรร
งบประมาณมาจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อมาขุดลอกหนองให้ชาวบ้านห้วยสิงห์ แต่ต้อง
ผ่านการประชาคมมาชาวบ้านห้วยสิงห์ก่อน ซึ่งชาวบ้านก็นำ ประชาคม ไปเมื่อคืน แล้ว
และต้อง มาขอความเห็นชอบจากสภา ประชาคมหมู่บ้านได้รับความเห็นชอบแล้ว
และเจ้าของที่ ที่อยู่ข้างๆได้รับผลประโยชน์ พื้นที่เกษตรข้าง ๆ ก็จะได้ใช้น้ำ เพื่อ
การเกษตรได้ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านด้วย จึงแจ้งให้สมาชิกสภาทราบ เรื่องนี้
ไม่ได้ชัดเจนเท่าไร อย่างไรแล้วอยากขอความเห็นชอบจากสภา ที่ชาวบ้านห้วยสิงห์ได้ขุด
ลอกบ่อปลาเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน อยากจะให้สมาชิกสภาได้เห็นชอบขอบขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องแรกเป็นเรื่องของถนนลูกรัง เรื่องถนนลูกรังเอาไว้ที่หลังนะครับ เดียวเราจะต้องพูดคุย
กันภายหลัง เรื่องที่สองคือเรื่องขอความเห็นชอบจากสภา ซึ่งประชาคมหมู่บ้านผ่านแล้ว
เมื่อคืนนี้ คงเหลือขอความเห็นชอบหรือให้ ผ่านสภา ก่อน ถ้าเช่นนั้นทำไม่ได้ ครับก็จะ
ยังคงเป็นบ่อเก่า บ่อยาวใช้น้ำปล่อยปลา อาจจะทำใหม่ให้ดีกว่าเดิม ของหมู่บ้านนะครับ
สมาชิกสภาทุกท่านนะครับ คนไหนมีความเห็นอย่างไรสมควรเห็นชอบไม่เห็นชอบอย่างไร
เชิญครับ

นายกร เสริมสกุล ท่านประธานสภาครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

ตอนนี้ผมไม่เข้าใจในประเด็นว่าจะขอมติเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ

เรื่องของการขุดลอกหนองปลาใช้ไหมครับจะเป็นญาติติเลยหรือครับ หรือจะขอขึ้นมอลอย ๆ
หรือว่าอย่างไร เจตนาของท่าน เป็นอย่างไรท่านช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยว่าวิธีการ
ขั้นตอนนี้เราจะได้เข้าใจและพิจารณาร่วมกันซึ่งเมื่อวานแล้วพอกำนันได้ถามไ้เรื่องหนึ่งแล้ว
/ท่านก็ควรจะมีคำตอบชัดเจน...

ท่านก็ควรจะมี ความชัดเจนกระจ่างว่า งบประมาณต่าง ๆ มาจากไหน เท่าไร นะครับ มีระยะเวลาทำงานเท่าไร อันที่จริง แล้ว ควรจะเป็นญาติขึ้นมา ไม่ใช่ จะมาขอมติ ท่านลองถามท่านปลัด (เลขานุการสภาฯ) ดูลึครับว่า ข้อเท็จจริงเป็นไปตามนี้ หรือไม่ครับ แต่ถ้าจะขอลอย ๆ นั้น โดยที่ไม่ได้มีรายละเอียดเลย แต่ถ้าหากว่าแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ก็ได้นะครับ เมื่อครุ่นนี้ท่าน สท.ชาญชัย ก็ได้กล่าวมาแล้วว่างบนี้เป็นของอดีต ส.ส.ปัญญาฯ สนับสนุนมาหรือว่าอย่างไร อันนี้คงไม่เกี่ยวกับงบประมาณของเทศบาลฯ เพราะฉะนั้น แล้วขอความเห็นชอบในการดำเนินการ ท่านจะแจ้งมาก็ได้ไม่มีปัญหา แต่จะขอมติทำไม ถ้าแจ้งมาเพื่อทราบก็ได้นะครับ แต่ท่านก็ต้องนำรายละเอียดต่าง ๆ หรือว่าท่านชี้แจงให้ทราบก่อน ผมยังก็ยังไม่รู้ งงๆ จับประเด็นไม่ถูกครับท่านประธานสภา ขอขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง

เมื่อก็ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วครับ ก็วกไปวนมา คือโครงการเขาขอผ่านสภาแค่นั้น งบประมาณนั้นเป็นของจังหวัดหมด เพราะว่าผมบอกไปว่าขอความเห็นชอบ สมาชิกสภาเห็นชอบหรือจะสนับสนุนให้ผ่านไหม ถ้าพวกเราไม่เห็นชอบก็คงจะยาก รายละเอียดหรือเรื่องที่ว่าจะได้เงินไม่ได้เงินนั้น ตรงนี้ผมไม่รู้

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับ สมาชิกสภาได้อภิปรายไปเมื่อก็ เอาจมาขอความเห็นชอบ มันเรื่องอะไรนะครับ จะมาขอความเห็นชอบจากสภาต้องมี หนังสือหรือตั้ง เรื่องเข้ามาก่อน อย่างเช่น ผมขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด ผมก็มีรายงานหรือเรื่อง จากชาวบ้านเข้ามาก่อน ถึงจะมาขอความเห็นชอบจาก สภาว่าเขาจะ นำไปประกอบกับงบประมาณของเขา ท่านจะต้องนำรายละเอียดเข้ามานะครับ ขอขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอย่างนี้นะครับ ฟังแล้วความต้องการของให้พวกเราได้รับรู้รับรู้อันนั้นไม่ใช่จะผ่านอะไร จะเซ็นอะไร ถ้าโครงการลงมา สภาที่รับทราบ คิดว่าอย่างนี้นะครับโครงการนี้ แต่ของผมที่ส่งไปนั้นไม่ได้ผ่านสภา แต่ตอนหากว่าได้งบลงมาดำเนินการ สภาไม่ให้ทำก็ทำไม่ได้ และหากชาวบ้านไม่ยอมก็ทำ ไม่ได้ นะครับ งบประมาณที่ลงมา ก็ จะตีกลับคืน ผมขอให้ท่านปลัดฯ ชี้แจงให้สภารับทราบด้วย เชิญครับ

นายไพทัศน์ ธรรมนิยมตัน ขออนุญาตท่านประธาน
เลขานุการสภาเทศบาล

สภา ประเด็นของการขอความเห็นชอบเรื่องใดก็แล้วแต่ ก็อย่างที่สมาชิกสภาได้อภิปรายว่า ต้องมีญาติเข้ามา มีต้นเรื่อง พุดง่าย ๆ ภาษาราชการ ก็ว่า มีต้นเรื่อง มีเอกสารมีเรื่องราวประกอบ ผมเข้าใจทาง สท.ชาญชัย ว่าหลักการตามที่ได้ฟังมา กำหนดหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย เรื่องนี้ก็รู้จากคำ พุด ของคนกลาง อดีต ส.ส.หรือว่า /แต่ว่า ในทางราชการการ ในการที่จะอนุญาตให้ทำอะไรต้อง มีเอกสารอย่างน้อยจากหมู่บ้านว่าท่านประสงค์จะขุดลอก ที่ประชุมหมู่บ้านหรือประชาคมหมู่บ้านเห็นชอบหรือมี ลายมือ ประชาชนใน หมู่บ้าน นำเข้า มาที่สภา หรือทางผู้บริหารก็ จะพิจารณานำมาบรรจุไว้เพื่อพิจารณา ท่านก็คงไม่รู้ จึงฝากมา ทาง สท.ชาญชัย (สท.โชติ) ก็ได้สอบถามผม ผมเองแนะนำให้มา ปรีกษาที่ ประชุม สภาดูว่าจะทำอย่างไร กันอย่างไรก็แล้วแต่ หลักการก็คือต้องมีหนังสือติดต่อกันระหว่างกัน แต่เท่าที่ผม ทราบมา โครงการนี้เป็นโครงการ ของพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร ฯ ซึ่งทางอดีตตันสังกัด ส.ส.ปัญญาฯเคยคุมอยู่ ก็จะมีสายสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการต่อกันนะครับ ก็คงรู้

/ความเคลื่อนไหว...

ความเคลื่อนไหวเรื่องของงบประมาณ ในฐานะของอดีต ส.ส. แต่เชื่อว่าหน่วยงานไม่ได้ประสานเรามา ผมเข้าใจว่าเมื่อนำโครงการไปเสนอแล้ว แต่คงไม่ได้รับการ อนุมัติคงขาดรายงานการประชุม ประชาคมจากหมู่บ้าน และรายงาน จากท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ แต่เหมือนว่าโครงการจะมาแล้ว แต่ตรงนี้ไม่ได้ ทำต้องทำเข้าไป และ เร่งรัดปัญหาที่คือว่าเราเองก็ขาดเรื่องตรงนี้อยู่ หากจะอนุมัติหรือว่าอะไรต่าง ๆ ทั้งนี้แล้วแต่การพิจารณาของท่าน แต่ด้วยเหตุที่ว่าท่านไม่มีข้อมูลนั้นแหละ ผมเข้าใจผมเองก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคนที่จะเสนอ ต้องเป็นฝ่ายบริหาร ญัตติทำนองนี้เป็นมติเกี่ยวกับการเงินงบประมาณชุดออก เสนอญัตติ เกี่ยวการเงินหากสมาชิกสภาเสนอญัตติ ต้องให้ฝ่ายบริหารรับรองด้วย หากฝ่ายบริหารเสนอ ญัตติไม่ต้องมีผู้รับรอง ถ้าอ้างตามระเบียบการประชุมสภา เกี่ยวกับการเสนอ ญัตติต่าง ๆ แต่ว่าเราไม่ได้ผ่าน ขั้นตอนนี้มา ผมเกรงว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรในแง่ของตัวบทกฎหมาย

ส่วนในทางปฏิบัติถ้าประชุม ประชาคมชาวบ้านแล้วไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากเป็นการประชุมสภา นั้นก็จะ มีปัญหา นิดหนึ่ง ผมจึงขอ แจ้งหลักการ หลักเกณฑ์ ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของท่านว่าจะเอาอย่างไรก็ได้ ผมจะช่วยอำนวยความสะดวก เรื่องของการ บันทึกให้ได้ แล้วแต่ความเห็นของ สมาชิกสภาทุกท่านว่า จะเห็นด้วยหรือว่าต้องรอ ทำเรื่องเข้ามาก่อน แล้วจึงมา พิจารณาความเร่งด่วน จะถามว่าเป็นปัญหาของเราไหมก็ไม่เชิง เพราะว่าหน่วยงานเขารู้ระเบียบดีแต่ว่าพยายามเร่งรัดเกินไปอยากจะชี้แจงเป็นภาพกว้าง ๆ เป็นอย่างนี้ ในตัวละครเอียดผมก็รู้เช่นเดียวกับท่านก็รู้ต่อนั้นนะครับไม่รู้ล้วงหน้า สภาจะให้ความเห็นยังไงก็แล้วแต่พิจารณาจะเป็นหลักการไปก่อนไหม แต่ว่าต้องขอเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง รายละเอียดท่าน สมาชิกสภา ก็รู้กันอยู่ อดีต ส.ส.บอกฝากขอความเห็นชอบก็ดูเหมือนง่ายไปนะ เป็นความอึดอัดและลำบากใจกับคนพิจารณา แต่ชาวบ้านห่วยสิ่งทำประชุมประชาคมแล้ว ความเห็นผมนะครับก็เสนอ เข้าสู่สภามา ยังอยู่ในสมัยประชุมสามัญประจำปีอยู่ อย่างไรแล้วให้เทศบาล และบริหารจะเสนอเข้าสู่สภา

นายชาญชัย ไชยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมได้ยื่นข่าวว่าจะต้องส่งเรื่องไม่เกินวันที่ ๑๖ นี้ หากว่าเราจะมาเอาขั้นตอนนี้ อยากจะขอความเห็นใจจากสมาชิกสภา ความจริงแล้ว ก็ไม่ได้ใช้งบประมาณในเทศบัญญัติฯ หรือเงินสะสม แต่จะติดขัดเรื่องขั้นตอนนิดหน่อย เพราะว่าต้องรวบรวมขั้นตอนการอย่างไร

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภานะครับผมนายกร เสริมสกุลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ผมพอจะลำดับได้ว่า ตอนนีถ้าหาก หาทางแก้ไขต่าง ๆ มีสองแนวทาง คือ แนวทางแรก ท่าน สท.ชาญชัย ก็เสนอญัตติให้ผู้บริหาร แล้วให้บริหารเสนอเข้ามา อีกแนวทางให้สมาชิกสภาเรา ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหา นะครับท่านประธาน สภา แต่ผมเข้าใจว่า แม้เราอนุมัติไปตอนนี้เมื่อสมาชิกสภายกมือให้ ก็เป็นมติไปตอนนี้ แล้วถ้าถามเจ้าหน้าที่ เขาจะดำเนินการได้ไหมครับ ขั้นตอนกระบวนการ เขาก็รู้ที่อยู่ว่า ในวาระการประชุม ก็ไม่มีเสนอ เข้ามา ตรงนี้ แล้ว จะไม่ขัด กับการเสนอญัตติหรือครับ เพราะฉะนั้นแล้ว ความสามารถของพ่อกำนันใช้ได้ครับ เพราะว่าแก้ไปทางงบประมาณ ด้วยตัวเอง ตรงนี้ได้ครับ แต่องค์กรของเขาต้องการเอกสารหลักฐาน ประกอบคือ หนึ่งเอกสารการทำประชาคมของหมู่บ้าน สองเอกสารของมติที่ประชุมสภาฯ ใช้ไหมครับ

ผมฟังดูแล้วคงเป็นทำนองนี้ องค์กร ที่จัดสรรให้ มีงบประมาณ แต่ ไม่ได้ ประสาน จากท้องถิ่นเราท้องถิ่นเราก็ไม่รู้ พ่อกำนันพูดผมฟังไม่ชัดเจน ผมก็บอกว่าเขา อัดประธานสภา ประธานสภาไม่ได้ตอบโต้อะไร ผมก็แปลกใจถ้า เรามีโอกาสตรง นี้ ได้ประชุมสภาท้องถิ่น ก็จะได้มีความกระจ่างขึ้น หาทางออกคงไม่ยาก วันนีวันที่ ๖ ก็ยังพอมีเวลา อยู่ครับ ผมเองก็อยากจะช่วยนะครับ ถามว่าคุณจะขอมติอะไรต่าง ๆ นั้น ด้วยวาจา แต่ รายละเอียดต่าง ๆ เราก็ไม่รู้แน่ชัด ตรงนี้แหละที่เป็น ประเด็นแรก ประเด็นที่สอง มันจะมีผลในทางการบังคับใช้หรือไม่ ว่าการเสนอ ของเราเป็นการเสนอ ขึ้นมาแบบลอยลอย แบบนี้ไม่มีอะไรสัก อย่างนี้จะหมิ่นเหม่เล็กน้อย ท่านประธานสภาครับ ผมเห็นใจนะครับ ถ้าหากว่าคนที่เคยยื่นญัตติต่าง ๆ มาน่าจะประมาณครึ่งเดือน ไม่น่า จะมีปัญหา แต่ถ้าเสนอไปแล้วฝ่ายบริหารไม่นำเสนอประธานสภาบรรจุ ในวาระการประชุม ท่านก็ตำหนิได้ แต่ถ้าหากว่ากล่าวลอยๆ แบบนี้น่าเห็นใจประธานสภาและเห็นใจสมาชิก สภาเหมือนกัน เห็นใจผู้ที่ได้รับเรื่องมาสู่สภาครับท่านประธานสภาครับ ขอขอบคุณครับ

นายโอกาส สิงขรบรรจง กราบเรียนท่านประธาน สภา ครับ กระผมนายโอกาส สิงขรบรรจง สมาชิกสภา เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล ขอ เรียนถามท่านประธานสภาว่า ประปาของห้วยเคี้ยวปานนี้ไม่เห็น มีวีแววเลย เพราะว่าได้ประกาศ ไปวันที่ ๙ ธันวาคม ส่งมอบงานวันที่ ๒๒ มกราคม ตอนนี้ ล่วงเลยไปแล้ว ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย ชาวบ้านก็ได้รับความ เดือดร้อน น้ำไม่มีแล้ว ครับ ผมขอฝากให้ ท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารเร่งให้ด่วน ความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับ

นายสมเพชร กาวรรณ รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตประธานสภาครับเรื่องของการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเคี้ยว ทางเจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการทำเอกสารประกาศสอบราคาอยู่ครับ อยู่ระหว่างสอบราคา

นายกร เสริมสกุล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาครับ ถ้าหากท่านชี้แจงแบบนี้หากว่าท่านดำเนินการตามแผนไม่ได้แล้วจะ เขียนไว้ใน แผนดำเนินงาน ไปทำไหม ผมเข้าใจแล้วว่า คำถามของ ท่านโอกาส ในแผนดำเนินงาน ที่ระตั้งแต่วันนั้น น่าจะได้รับและตรวจงานวันนี้แล้วคงจะดำเนินการไปตามแผน ใช้ไหมครับ เป็นไปได้ครับที่ทางบริหารอาจจะมีหรือไม่มีความพร้อม ในเรื่องงบประมาณ ไม่เข้าหรือว่าอย่างไรท่านชี้แจงแบบนี้ยังพอทน แต่ท่านตอบว่าจะทำไปพร้อม ๆ กันไม่ได้ ท่านก็น่าจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้น แล้วจะเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นนี้ทำไมละครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมถาม แต่ท่านก็เขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรผมไม่ได้ทักท้วง เพียงแต่สมาชิก สภาท่านอื่น ทักท้วงขึ้นมา ชาวบ้าน เขาคงจะได้รับ การตอบสนองแล้ว เหตุผลท่านน่าจะหนักแน่นกว่านี้ครับ

นายสมเพชร กาวรรณ เรื่องนี้ผมได้ชี้แจงไปแล้ว เพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ดำเนินการ ในช่วงนี้ก็เป็นไปแผนการ ดำเนินงานของกองช่างเรียงตามโครงการที่ช่างกำหนดไว้ สำหรับที่ห้วยเคี้ยวอยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศสอบราคา (ขั้นตอนของทางพัสดุ) ประกาศสอบราคา ในแผนดำเนินงานมีแล้ว สำหรับการปฏิบัติงานนั้นสุดท้ายผมจะแจ้งให้ทราบทุกโครงการว่า โครงการไหนที่ทำแล้ว โครงการไหนที่ยังไม่ได้ทำ โครงการไหนยังไม่ได้ประกาศ

/นายอินตา...

นายอินตา อินแถลง เรียนท่านประธานสภา ท่านบริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอินตา สมาชิกสภาเทศบาล อินแถลง เรื่องของโครงการต่าง ๆ ที่ท่านนำบรรจุไว้ในแผนสามปี มีโครงการที่เร่งด่วน ผมว่าควรจะทำก่อน ที่ไม่เร่งด่วนก็ยังไม่ควรทำ ควรจะทำที่เร่งด่วนจริง ๆ ที่ประชาชน หรือที่ชาวบ้านที่เดือนร้อนจริงๆ นำขึ้นมาทำก่อนถึงจะทันเหตุการณ์นะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุภัคดี มั่นทนา ขอขอบคุณท่านประธาน สภา ผมขอเสริมที่ท่าน สท.อินตาฯ อภิปรายว่า เมื่อเข้าได้พูดคุยกัน สมาชิกสภาเทศบาล ไปแล้วเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่ขออนุมัติไปแล้วนะครับ มีจำนวนสิบกว่าโครงการที่เป็น ความเดือนร้อนของชาวบ้าน เพราะอะไรไม่ทราบที่ซ้ำ ผมรู้เมื่อตอนช่างทำแบบแปลน ไม่ทัน ที่ไม่ทันเพราะอะไรครับ ผมดูแล้วอย่างโครงการปรับปรุง ห้องประชุม นั้นไม่ใช่เป็น ความเดือนร้อนของชาวบ้าน ควรชะลอไว้ก่อน ไม่ควรไป ทำแบบแปลนห้องประชุม แต่แบบแปลนที่ชาวบ้านเสนอมาแล้วได้อนุมัติไปแล้ว ทำใหม่ ซ้ำมาก มันต้องทำตาม ความเดือนร้อนของชาวบ้านก่อนนะครับ ชาวบ้านเป็นเจ้าของเทศบาลไม่ใช่สมาชิก สภา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่จะมาเป็นเจ้าของเทศบาล ควรให้ความสำคัญ กับชาวบ้าน เงินงบประมาณ เป็นภาษี ที่มาจาก เงินชาวบ้านทั้งนั้น เมื่อ ชาวบ้านเดือนร้อน ท่านไม่ ไปสนใจ แต่ไปสนใจในห้องประชุม ที่ผมไม่เห็นชอบเรื่องห้องประชุมเพราะแบบนี้ แหะละ ขอขอบคุณครับ

นายชัยรัช สุนันท์ ขออนุญาต ท่านประธานสภา ขอพูด ต่อเนื่องนะครับ เวลาท่านเสนอ ยุติติ ท่านเสนอ สมาชิกสภาเทศบาล แต่ว่าเมื่อดำเนินการแล้ว หรือว่าไม่ได้ดำเนินการ ท่านไม่เคยมาแจ้งให้สมาชิกสภา ทราบแล้วโครงการ ไหนที่ท่านจะดำ เนินการเป็นลำดับ ที่หนึ่ง ลำดับที่สอง ท่านไม่เคย มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบเลย แต่เวลาขอยุติก็ขอให้สมาชิกสภาช่วยยกมือให้หน่อย ยุติตินี้ไป แล้วเร่งด่วนมาก ๆ โครงการ ไหนก็เร่งด่วน เร่งด่วน ผมอยากจะให้ทาง ประธานสภาดำเนินการแจ้งไปยังผู้บริหารให้ดำเนินการด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์ ขออนุญาตประธานสภา ถ้าหากทราบสรุปผลในการดำเนินการโครงการที่ได้อนุมัติ นายกเทศมนตรี มาแล้ว /เรื่องที่เราได้สร้าง/ไม่ได้สร้าง ผมจะแจ้งให้ทราบเลยนะครับ อย่างเช่น เรื่องถนน ของบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕ ที่การเกษตร ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับ

นายกร เสริมสกุล ขออนุญาต ครับ ท่านถ่ายเอกสารมาเลยดีกว่าครับ ไม่ต้องแจ้ง ควรจะถ่ายเอกสาร สมาชิกสภาเทศบาล ดีกว่าง่ายดี

นายสุภัคดี มั่นทนา ขออนุญาตประธานสภาครับ ควรจะให้แจ้งตรงนี้ด้วย และสำเนาเอกสารให้สมาชิก สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง ๑๐ โครงการ ดำเนินการไปแล้วก็โครงการแล้ว

นายสมเพชร กาวรรณ์ ขอแจ้งเพิ่มนะครับ โครงการสร้างถนน คสร.หมู่ที่ ๕, เพิ่มพื้นที่ การตลาดโครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว, โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑๑ ดำเนินการแล้ว, หมู่ที่ ๗ บ้านท่าตาฝั่งดำเนินการแล้วนะครับ, หมู่ที่ ๑๐ แม่กองคา ดำเนินการแล้ว, สนามฟุตบอลดำเนินการแล้ว, ท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ รอดำเนินการ ประกาศแล้ว, ระบบประปาหมู่ที่ ๕ รอดำเนินการประกาศสอบราคา และจัดซื้อ

อุปกรณ์ระบบประปาหมู่ ๑๒ ดำเนินการ , หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเคี้ยว ดำเนินการ ประกาศ สอบราคาแล้ว , หมู่ที่ ๑๓ บ้านจอมกิตติ และบ้านคะปวง /น้ำดิบ/ห้วยวอก ยังไม่ได้ ดำเนินการ สะพานทุ่งแพม และหมู่ที่ ๙ , รางระบายน้ำหน้าเทศบาล ยังไม่ได้ดำเนินการ สร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ และ ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก กำลังดำเนินการก่อสร้าง และห้องน้ำกำลังดำเนินการ , ถนน คสร.หมู่ ๓ บ้านทุ่งแพม เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ หนึ่งล้านสี่แสน เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และก่อสร้างถนน คสร. ถมดินที่โรงเรียนอนุบาลอยู่ในช่วงดำเนินการประกาศสอบ ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์การเพื่อการเกษตร โครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะว่าเป็นเงินอุดหนุน ทั่วไป ไม่ใช่งบของเรา เขาไม่ได้เข้าเทศบาลของเรา เงินอุดหนุนทั่วไป มีทั้งตลาดกลาง เป็นเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี ๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนถ่ายโอนภารกิจ เรื่องถนนลาดยาง ลาดยางตำบลแม่ยม เราเป็นงบประมาณ ถ่ายโอน กิจการลาดยาง นครศรี ถนนลาดยางมีที่บ้านห้วยบง ๕๒๐ เมตร ตรงนี้ใช้งบอยู่หกแสนแปดหมื่นเจ็ด - พันบาทครึ่ง , จุดที่สอง หมู่ที่ ๙ แม่กองแป ยาว ๔๐๐ เมตร ใช้งบประมาณห้าแสน - สองหมื่นแปดพันบาท แล้วก็หมู่ที่ ๓ มี ๕๐๐ เมตร ใช้งบประมาณอยู่แปดแสนสอง - หมื่นหกพันบาท เป็นงบประมาณถ่ายโอนภารกิจ คือเป็นถนนของกรมทางหลวงชนบท ที่เขาลาดยางเอาไว้แล้วถ่ายโอน ให้ เป็นงบถ่ายโอนซ่อมแซมให้ เทศบาลดูแล เขาระบุมา ว่าเป็นงบถ่ายโอนนครศรี มีสาม-สี่ บ้านนครศรี หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๓ รู้สึกจะมีหมู่ ที่ ๑๐ มี ๓,๕๐๐ เมตร แม่กองคา ใช้งบอยู่ห้าล้านเจ็ดแสน - เจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ตรงนี้ จะเรียงกัน คือ ๒, ๓, ๔ และ ๕ สมาชิกสภาท่านใดต้องการ จะสำเนา/ ถ่าย เอกสาร ให้นครศรี ขอบคุณครับ

นายระเบียบ กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอสอบถามท่านรองสมเพชรฯ หมู่ที่ ๑๒ เป็นการปรับปรุง ใช้ใหม่ครับ ซ่อมแซมประปาใช้ใหม่ครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุญาตครับ ซื่อท้อให้ ท่อประปา แล้วมีอีกบหนึ่งนครศรีอันนี้งบประมาณ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตสำเร็จ บ้านทุ่งแพม เอานี้เป็นกรมส่งเสริมฯ เขาส่งมาบ้านทุ่งแพม มีความยาวอยู่ ๖๘๐ เมตร งบประมาณ หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาท เป็นถนนคอนกรีตนครศรี ของ อบจ.ไม่มีนครศรี โครงการนี้เป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของกรมทางหลวงชนบท

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล ผม

ขออนุญาตครับ ครั้งที่แล้วก็ขอไปแล้ว ไม่รู้จะมาเมื่อไรไม่เหมือนงบบที่พูดไปเมื่อสักครู่ อยากรได้โมลในห้องประชุมคนละตัว งบบก็ไม่มี พูดลอย ๆ เท่านั้นนครศรี ครั้งหน้า พิจารณาด้วยนครศรี เรื่องโครงการ ที่ท่านรองพูดมา ส่วนใหญ่จะเป็นถนนหนทาง ไม่ใช่ปากท้องของชาวบ้าน จริง ๆ งบประมาณที่ผ่านมาที่ทำประชาคมชาวบ้าน ซึ่งผมเคยเห็น จริง ๆ แผนที่ทำประชาคมชาวบ้าน น้ำดิบ ห้วยวอก คะปวง ที่ดำเนินการไปเนี่ย ผมเคยเห็นทำไปแล้ว ผมอยากจะได้ตัวนี้มาแล้ว นำไปบรรจุแผน สามปี ประชาชนจะได้จริง ๆ แต่เปล่าเลย แผนสามปีที่คลอออกมาไม่มีวาระ ของการประชุมประชาคมชาวบ้านด้วย พอผมถามว่าที่ทำประชาคมชาวบ้านมานั้น

/ผมอยากดูตรงนั้นว่า...

ผมอยากดูตรงนั้นว่าบ้านน้ำดิบ เขาต้องการอะไร บ้านห้วยทรายต้องการอะไร บ้านนี้ มันไม่ใช่ มันไม่มีครับ พอเขาถามว่าปีนี้ไม่ได้ทำ ปีหน้าทำแน่ สมัยนี้ทำแน่ พอที่แผน สามปีที่คลอออกมา มาจากไหนไม่รู้ไม่ใช่ปากเสียงจากชาวบ้าน จริง ๆ แล้ว มาขอญาติที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ท่อน้ำ อัดเข้าไป ๑๐% หรือว่ายังไงก็ไม่รู้

นายสมเพชร กาวรรณ์
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานครับ สท.ท่านจะพูดแบบนั้นมันไม่ถูก นะครับท่าน

นายชัยรัช สุนันท์

สมาชิกสภาเทศบาล ความจริงไม่ใช่ว่าแผนออกมาเป็นถนนหนทาง

ถ้าหารอยู่ในแผนสามปีเรียบร้อยแล้ว ต้องเป็นปากท้องชาวบ้านจริง ๆ เขาอยากได้อะไร

ท่อน้ำ ต่ออะไรไม่รู้ ต่อแล้วต่ออีก

เดี๋ยวผมพูดไปก็จะยาวกว่านี้ไปไกลอีก ผมขอพูดแค่นี้ก่อน ขอบขอบคุณครับ

นายสมเพชร กาวรรณ์ ผมขอชี้แจงว่า
นายกเทศมนตรี เมื่อเราไปทำประชาคม

โครงการที่บรรจุไว้ใน แผนฯ เป็นแผนที่มาจาก ความต้องการของหมู่บ้าน
มาแล้ว จะเรียง ลำดับ ๑, ๒, ๓ มาเลยนะครับ จะทำอะไร

ก่อนอะไรก่อนนะครับอันนี้เราก็คงตามแผนของชาวบ้านไม่ได้มาจากบริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่จะนำไปใส่เองว่า บ้านนี้ต้องทำโครงการนี้ โครงการนั้น มันไม่ใช่ครับ เราก็คงทำตามความเดือดร้อน และความต้องการของชาวบ้านบรรจุลงไปเพื่อพิจารณาตรงจุดนี้

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ถ้าอย่างนั้น ก็ควรนำเอาแผนประชาคมของชาวบ้านมาดู สิครับ สมาชิกสภาเราจะได้อาญาติตรงนี้มาควบคู่กันกับแผนเสนอชาวบ้าน ความต้องการของชาวบ้าน เป็นอย่างไรเท่าที่ผ่านมามีฟังแล้ว ตอนนั้นยังไม่คลอด้วยมีบสสะสมออกไปหลายล้านนะครับ ตอนนั้นผมมาดู ๆ แล้ว ผมอยากจะทำญาติที่แน่ ๆ จากนั้นไปอีกสามปี ญาติที่เป็นในข้อที่ประชุมอยากจะทำญาติ ที่เป็น เรื่องของ ปากท้องของ ประชาชน ชุมชน จริง ๆ ประชาชนมีความต้องการอะไรแล้วเอาแผนที่ไปประชาคมมาบรรจุในการประชุมด้วย ญาติจะได้ผลกับชาวบ้านโดยตรงนะครับ พอได้ฟังแล้วมีแต่ถนนหนทางท่อน้ำทำอะไรอย่างสนามกีฬาอย่างนี้ เป็นความต้องการของชาวบ้านหรือครับ ขอบขอบคุณครับ

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล
เชิญครับ

เรื่องของโครงการต่าง ๆ เดี่ยวสักครู่ท่านรองสมเพชรฯ จะให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารมาให้ ตอนนี้ผมขอเชิญ ผอ.กองคลัง มาชี้แจง ต่อในเรื่องของระดับเพลิงที่นำไปซ่อม

นางสาวรวิ แสงสุวรรณ เรียน
ผู้อำนวยการกองคลัง ดิฉัน

ท่านประธานสภา ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา ท่านปลัด และสมาชิกทุกท่าน ขอให้ท่านทวนคำถามด้วย เพราะไม่ได้ฟังคำถามตั้งแต่ต้นว่าถามอะไรเอาไว้วันละ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตประธานสภา ผมได้ถามไปหลายเรื่อง แล้วนะครับ แต่จะขอให้ชี้แจง เรื่องของการซ่อมระดับเพลิง ผมขอสอบถามเรื่องเงินสำรองจ่ายขณะนี้มันจำนวนเท่าไร และเรื่องการซ่อมระดับเพลิง ตอนผมเสนอญาติดิฉัน มีหนังสือขอความอนุเคราะห์

ไปยัง ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ ของลำปาง ตรวจสอบเช็คสภาพรถน้ำของเทศบาล เมื่อนำรถไปตรวจสอบสภาพที่นั่นแล้ว เขาให้ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบเช็ค รายละเอียดตรงนั้นได้ชี้แจงมา แล้วแต่อยากรู้ตรงนั้นครับพอไปสอบถามเจ้าหน้าที่ป้องกันเขาก็บอกว่าเรื่องมีที่เจ้าหน้าที่พัสดุดังจะเป็นประมานนั้นครับ

นางสาวรกี แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเรียนชี้แจงเรื่องของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(รถน้ำเก่า) ทางป้องกันได้ขออนุมัติซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์มายังนายก ฯ นายกก็ได้อนุมัติให้ไปตรวจสอบสภาพที่ ศูนย์ ปภ. ลำปาง ในการไปตรวจสอบสภาพ ทางศูนย์ ปภ.ลำปาง ได้ตรวจสอบแล้วมีรายงานที่เราจะต้องซ่อมคือ ปัมพ์น้ำเกียร์ , เปลี่ยนประตุน้ำ , เชื่อมรอยถังน้ำ และ ถ่วงล้อ ซึ่งมี ๔ รายการ เขาก็ได้แจ้งรายการมา ๔ รายการนี้ ศูนย์ ปภ.ไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างที่จะซ่อม เขาไม่มีวัสดุอุปกรณ์ขาย ก็เลยให้ร้านที่อยู่ในลำปาง ประมาณการ ว่าอุปกรณ์ที่มันเสียมีราคาเท่าไร ก็ได้ตามร้าน TKK ที่อยู่ลำปาง ก็ได้เสนอราคามาว่าปัมพ์น้ำ ๑๑๔,๐๐๐.บาท เปลี่ยนประตูด ๔,๙๐๐ บาท เชื่อมรอยถังน้ำ ๑,๐๐๐ บาท ถ่วงล้อสองข้าง ๒,๐๐๐ บาท รวม ๑๕๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท) รายการซ่อมรถ ศูนย์ ปภ. แจ้งมาเพียงเท่านี้ แต่ว่าเป็นการเสนอราคาของร้าน TKK ที่ลำปาง ร้านที่ขายวัสดุอุปกรณ์รถน้ำ และเมื่อในวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม ทาง ปภ.ก็ได้แจ้งรายการมาอย่าง นี้ นายก ฯ ก็เลยเปลี่ยนร้านหรือเปลี่ยนสถานที่ซ่อมจากลำปางมาเชียงใหม่ คือ รถมาอยู่ที่ร้านช่างน้อยอยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่งราคาช่างน้อยได้เสนอมาหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาท ถูกกว่า แต่ต้องย้ายรถจากลำปางมาเชียงใหม่ ณ ตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ที่ช่างน้อย ขอขอบคุณคะ

นายกร เสริมสกุล ท่านประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล

สภา ครับ ผมขอให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารที่วิเคราะห์ประเมินการตรวจสอบสภาพการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำของ ศูนย์ ปภ.ลำปาง ผมเข้าใจว่าจะตรงกับที่บริษัท TKK ออโต้เนี่ยครับ เพียงแต่อยากได้ถ่ายเอกสารทางราชการที่เขาว่าคุณต้องซ่อมแบบนี้แบบนี้ อาจจะต้องตามนี้ คงจะไม่มีปัญหาผมต้องการเอกสารเท่านั้น ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะซ่อมถูก ซ่อมแพง อันนั้นก็ใครจะรักษาผลประโยชน์ท้องถิ่น ก็สุดแล้วแต่ผมไม่ว่าจะครับ เป็นเหตุผลของ เขา เพียงแต่ว่าตอนนั้น ที่ผมพิจารณานั้นก็เห็นว่า เขาเอา TKK มาแบบ เป็นเกียร์ปัมพ์น้ำต่าง ๆ ผมไม่แน่ใจว่าทางศูนย์ ฯได้แบบมาเหมือนกันไหม แต่นี่มีห้ารายการแต่ไม่เป็นไรครับ ผมขอทางเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารให้สมาชิกสภาทุกท่านก็ได้หรือว่าสมาชิกท่านใดไม่ต้องการ แต่ผมจะขออย่างน้อยหนึ่งชุดนะครับ

นางสาวรกี

ขอชี้แจงเพิ่มนะคะ เมื่อก็มีสี่รายการวัสดุอุปกรณ์ ห้ารายการรวมค่าแรง รายการที่ห้าเป็นค่าแรง ขอขอบคุณคะ

นายหมวก วิญญูยอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้อภิปรายกันมา พอสมควรแล้ว ท่าน สท.กร จะสอบถามอะไรอีกครับ

นายกร เสริมสกุล ผม
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอสอบถามเรื่อง เงินสำรองจ่ายของเทศบาล ขณะนี้เหลือเท่าไรครับ พอดีเจ้าหน้าที่กองคลังอยู่ตรงนี้พอดี คงจะมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับ เพราะว่าจะได้ดูว่าเงินที่ให้หักแสวนทางบริหารเอาไปใช้อะไร แล้วบ้าง เพราะ เห็นว่ามีสมาชิกสภาหลายท่านได้ทักท้วงว่าการบริหารจัดการ ของบริหาร ชุดนี้ เขาไม่ให้ความสำคัญกับปากท้องพี่น้องชาวบ้าน เขามอง ถึงถนนหนทางก่อน แล้วโครงสร้างพื้นฐานในด้านวัสดุในด้านนี้ไปก่อน เขาได้ท้วงติงกันมา ผมอยากจะถามว่าเงินสำรอง จ่ายที่ตั้งไว้ หักแสวน นำไปใช้เท่าไรแล้วเอาไปทำอะไรบ้าง

นางสาวรกี แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง จึง

เมื่อสักครู่นี้ท่านขอแต่รายการเรื่องการซ่อมรถมา แต่ไม่ได้ถามเรื่องงบเงินสำรองจ่ายไม่ได้เตรียมเอกสารตรงนี้มา เพราะว่าการเบิกจ่าย ตอนนี้ วันที่ ๑๐ ก็ยังไม่ได้เบิก มันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เดียวยังงี้แล้วจะลงไปเอาได้นะคะ กลัวว่ามันบอกไปแล้วจะคลาดเคลื่อนนะคะ

นายหมวก วิญญาของ ท่านจะพูดต่อเนื่อง
ประธานสภาเทศบาล

จากที่ชุดลอกหนองปลา เมื่อก็ใช้ไหมครับ

นายชัยรัช สุนันท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตประธาน เดี่ยวนะครับเรื่องของรถดับเพลิงก็ยังไม่หมด รอสักครูจะได้อีกไม่รู้ว่านายคือคราวที่แล้ว เขาบอกว่าเอารถไปซ่อมที่ลำปาง เงินไม่พอ สุดท้ายตอนนี้รถขยับมาอยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่งร้ายกว่าเดิมอีก ครั้งที่แล้วบอกไม่รู้ และคราวก่อนขอเงินมาเพิ่มเพื่อซ่อมรถแล้วขอรายการ ที่น้องคนอ้วน ๆ (ภัทรกรฯ) เอามาให้ผมอยู่เลย เขาถ่ายเอกสารให้ผมอยู่เลยซึ่งผมเป็นคนขอ ผมเองก็ลงไปหมดแล้ว มาคราวนี้เดี๋ยวก็จะนำไปซ่อมที่ศูนย์ลำปางแต่พอนำมาเชียงใหม่ปั๊บ ตอนนึ่งงบประมาณก็ลดลงไปแล้ว

นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล

เอาละครับ รายละเอียดต่าง ๆ นายกเท่านั้ที่สามารถจะตอบได้

นายหมวก วิญญาของ ต่อเนื่องจาก
ประธานสภาเทศบาล

ที่ สท.โชติ เสนอขอเมื่อตะกี้นี้ เพื่อไม่ให้หนักใจควรขอเอกสารทางโน้นมาให้พร้อมก่อนมายื่นไว้ สภาเปิดประชุมเมื่อไหร่ก็นำเข้ามาคงจะไม่มีปัญหาดีกว่าที่ไปเร่งรัดเขาขอยกตัวอย่างของห้วยทรายก็ส่งไปเหมือนกัน ก็เป็นวิธีการแบบนี้คือว่างขอผ่านก็จะทำมาถึงนายกฯ ขอผ่านคงไม่มีปัญหา เขาก็ทำมาอย่างนี้เคารพเหมือนกันแต่ว่า อย่างที่สมาชิกสภาหลายว่า ไม่เห็นเอกสารสักอย่าง อย่างนี้ก็กลับไปทำมา แล้วมายื่นคือสภาจะประชุมเร่งด่วนได้ เราสามารถที่จะประชุมได้อยู่ ยังมีค้างอยู่หลายเรื่องครับ

นายชาญชัย ชัยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมกลัวว่าเดี๋ยวทางกำนันจะรอครับ กลัวว่าถ้าเลื่อนไปชาวบ้านจะเสียโอกาส
ในเมืองประมาณ ส่วนกลางเขาให้มาแล้ว

นายสมเพชร กาวรรณ์
รองนายกเทศมนตรี

เรื่องนี้ตามที่ผมฟังมา ในประเด็นของ สท.โชติ อยากจะขอความเห็นชอบจากสภาเรื่องการชุดหนองปลานะครับ ตามที่ฟังมาอยากจะดำเนินการในวันนี้ แต่ขั้นตอนเรื่องของประชามสนั้นยังไม่ถึงหนังสือ เพียงแต่สื่อสารด้วยวาจาหรือว่าทางโทรศัพท์

กับทางอาจารย์ปัญญา เพราะว่าปรึกษาทางกรมมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะมาดำเนินการ แต่ว่าขั้นตอน ไม่มีในเรื่องการเสนอเรื่องขอเรื่องอะไรมา เพราะว่าภาระของงบประมาณ อะไรต่าง ๆ นั้นมันมีขั้นตอน เป็นเรื่องด่วนประสานมาด่วน ผมก็รู้เมื่อวานเหมือนกัน ครับ ตามที่ สจ.วง ศ์ฯ มาพูดว่า ตอนนี้ท่านอาจารย์ปัญญา ฯ ก็ถามเรื่องงบประมาณจากกรม พัฒนาที่ดินว่าจะมีงบมาชดเชยออกหนองปลาห้วยสิงห์ ซึ่งเป็นบึงวังนะครับ แล้วขอให้ ทางสภาเทศบาล เห็นชอบว่าจะเห็นด้วยไหม ที่จะมาชดเชยออกหนองปลา แต่ว่าหนังสือ ไม่มีเข้ามา แล้วทาง สท. ก็นำเข้ามาอยากจะขอ ให้ทาง สมาชิก สภาเราเห็นด้วย ได้ประสานมา เพราะว่าเขาจะปิดบในวันที่ ๑๖ นี้ ถ้าหากว่าเลื่อนนำไปเข้าสภาในครั้งที่ สอง กลัวจะเสียโอกาส ผมว่าถ้าเป็นไปได้ลองคุยกันนะ ครับ ถ้าหากว่าหนังสือเข้ามา วันนี้จะได้ไหม ทางนี้จะเห็นด้วยไหม เห็นชอบ เพราะว่าเมื่อมีการประชุมของชาวบ้าน มาแล้ว น่าจะให้ความเห็นชอบจะได้ไหม ถ้าหากว่า นำเข้าครั้งที่สองกลัวเสียโอกาส ไม่ทัน กลัวพลาด โอกาส ถ้าหากว่าสภาเห็น ชอบขอมาวันนี้จะได้ไหม เรื่องที่สอง คือ เรื่องถนนเพื่อการเกษตรครับ

นายชาญชัย ชัยสูตร
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ผมว่าเอาเรื่องบ่อปลาให้จบไปก่อนก็ได้ครับ ผมขอฝากสมาชิกสภา
ทุกท่านด้วย ขอความเห็นใจด้วยครับกลัวว่าทางหมู่บ้านจะเสียโอกาส ครับ

นายอินตา อินแถลง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายอินตา อินแถลง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
ผมอยากจะทราบว่าในการที่จะไปชดเชย ถ้าเกิดว่าเขามาทำ ที่ไม่ได้มาของงบประมาณ
ทางเทศบาล ทำไปแล้วมันผิดกฎหมายระเบียบ ถ้ามีประชามของชาวบ้านแล้วมันไม่ได้มา
เกี่ยวข้องอะไรทางนี้ผมก็ว่าคงไม่มีปัญหาไรนะครับ

นายหมวก วิญญาอง คงไม่มีปัญหาไรนะครับ ชาวบ้านก็อยากได้ไปปล่อยปลา กันไว้นะครับ เก็บน้ำใช้
ประธานสภาเทศบาล ใช้จุดพินิจของเราว่าเห็นสมควรหรือไม่สมควร ถ้าเราจะเอาตามกฎหมายก็จะยาว
ไปอีก ถ้าว่าเป็นป่าเป็นดงมีการห้ามกันอาจจะมีความผิดนะครับ

นายสุภักดิ์ มั่นทนา ขอขอบคุณท่านประธาน สภานะครับ ที่จริง สท.โชติ ก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ใช่ว่าเมื่อวาน นี้

นายชาญชัย ชัยสูตร ขออนุญาตครับ ผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้เองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุภักดิ์ มั่นทนา ที่จริงควรจะเอาประชามของหมู่บ้านติดไม้ติดมือมา ประชุมไปเมื่อคืนมีอะไร
สมาชิกสภาเทศบาล บ้าง สภาจะได้พิจารณาให้

นายชาญชัย ชัยสูตร เมื่อคืนผมเองก็ยอมรับว่าไม่ได้เอามาด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุภักดิ์ มั่นทนา วันนี้ก็ไม่เอามา มันข้ามขั้นตอนไปหน่อยครับ เห็นด้วยทุกอย่างที่จะช่วย
สมาชิกสภาเทศบาล ชาวบ้าน ช่วยแน่นอน แต่ว่าก็เอาเสียงส่วนมากกว่าด้วย อย่างผมไม่มีปัญหา

- นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารทุกท่านนะคะ เท่าที่ฟังคุณะคะเงินงบประมาณ
ตัวนี้ไม่ใช่ขอจากเทศบาลใช่ไหมคะ งบประมาณจากองค์กรอื่นใช่ไหมคะ ตอนนี้เขาต้องการ
ขอความคิดเห็นอยากจะให้สมาชิกสภา ผู้นำ ของเทศบาลได้รับรู้ ถ้าเกิดเขาลงมาทำ
จะไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากที่ไหน ใช้งบจากไหน อย่างที่ท่าน สท.โชค พุดอยากจะให้พวก
เรารับทราบแล้วก็ดีรับรอง อยากจะให้ทุกคนคิดอย่างสร้างสรรค์ดีกว่าเพื่อที่จะไม่ให้
เสียโอกาสค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
- นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล เรื่องนี้เราค่อยมาคุยกันอีกทีนะคะ รับทราบรับรู้นะครับ ตามแผนหมู่บ้าน ถ้ายังไม่ได้
ใช้จุดพินิจจะยาวไปอีก ถ้าเราใช้จุดพินิจ ไว้วางใจกันอย่างที่ผมบอกไป เรื่องรายละเอียด
ที่ป่าที่ตั้งอะไรมันก็ไม่ใช่อุดกฏหมาย ถ้าติดต่อชาวบ้านเราก็ใช้จุดพินิจ ใจก็ช่วยพิจารณา
หน่อยนะคะ สท.ก็ขอความอนุเคราะห์แล้ว แต่จะให้สมาชิกสภาช่วยกันพิจารณาครับ
- นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร
สมาชิกสภาเทศบาล อย่างที่เทศบาลแม่วลมได้ยื่นมา ฟันธงห้วยสิงห์ก็ได้อนุรักษ์ปลา มันจะใกล้หมู่บ้าน
ถ้าไม่ขุดลอก น้ำจะท่วมนะคะ มันมีประโยชน์หลายอย่างบ้านเขาจะอยู่ติดที่นั่นเลย
- นายชัยรัช สุนันท์ ผม
สมาชิกสภาเทศบาล ว่าเราไม่เห็นหนังสือ เกรงว่าจะไม่ค่อยสบายใจกัน และเรื่องก็ไม่ได้อยู่ในญัตติด้วย
ไม่รู้ว่าเป็นจริง เป็นอย่างไร พุดล่อยกันแล้วมา แล้ว ยกมือ ผมว่ามันไม่ถูกต้อง
ควรเอาความชัดเจน แล้วเสนอเป็นญัตตินำเข้ามาเอาให้ชัด ๆ ดีกว่าครับ
- นายหมวก วิญญาของ
ประธานสภาเทศบาล หรือว่าจะเอามาผ่านสภาใหม่จะช่วยกันในสองประเด็นผมอธิบายไปสองรอบ แล้วนะคะ
มีสองคำ ไม่ใช่ขอขาดขาดตายอะไร หรือว่าจะเอาทั้งสองอย่าง ทั้งนี้แล้วแต่สมาชิกนะ
- นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเสนอให้ท่านเสนอญัตติขึ้นมา แล้วมีผู้รับรอง ถ้าให้เขารับรองแล้วนั้นหาเหตุผลที่ท่าน
จะดำเนินการ ควรให้ท่านปลัดชี้แจงอีกสักครั้งหนึ่งว่า จะดำเนินการได้หรือไม่ ผมมองว่า
เจ้าของงบประมาณที่ประสานมา งบประมาณใครจะวิ่งก็ได้ครับ ใครจะได้แต่ไม่มีปัญหา
ถ้าหากว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ท่านก็ต้องดำเนินการ หากทำตามขั้นตอนเรียบร้อย
แล้วท่านไม่ต้องกลัวจะเสียแต้มครับ ท่านเป็นคนวิงวับจริงอยู่ ท่านเป็นคนมีอำนาจในการ
บริหารจัดการอยู่ที่นายก ๆ แต่คนวิงวับ งบประมาณ คือคนที่มีความสามารถ พอกำนันก็ได้
ท่านไม่ต้องกลัว จะเสียแต้ม ผมดูแล้วเหมือนกลัวจะเสียแต้ม กันเลยชิงโอกาสก่อน
พอชิงโอกาสก่อน ไปติดข้อจำกัดขั้นตอน การดำเนินการต่าง ๆ ก็เลยกลายเป็นแบบนี้
ผมเองก็เห็นใจ แต่ถ้าถามว่าเห็นชอบไหม ถ้าพูดด้วยวาจาผมไม่มีปัญหาไม่ได้เสียหาย
ในเมื่อได้งบฟรี เห็นด้วยอยู่แล้ว แต่ว่าก็ยังติดบางเรื่องบางอย่าง ถ้าหากท่านจะลองเสนอ
แบบนี้ ให้ท่านปลัดได้ชี้แจงว่าจะทำได้ไหมครับ เสนอด้วยปากเปล่า (วาจา) แต่เป็นญัตติ
เรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วย มันมีปัญหาเรื่องเงิน ถ้าเป็นญัตติธรรมดา การรับรองการเสนอ
ที่ประชุมต่าง ๆ เราเสนอที่ประชุม สภาได้เลย เพราะไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อระเบียบบังคับ
ใช้อยู่แล้ว ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ

นายสุภักดิ์ มันทะนา ผมว่าเราควรช่วยกันหาทางออก แต่ที่แน่ ๆ เราเห็นชอบอยู่แล้วว่าจะให้มาทำนะ
สมาชิกสภาเทศบาล งบเราก็ไม่ใช่ เขาวังมา เราก็เห็นชอบอยู่ละขอเอกสารอะไรมาเนี่ยมันจะเป็นการ
ดีนะครับ อันนี้ปลัดมีความคิดเห็นอะไรช่วยชี้แจงหน่อยครับ

นายหมวก วิญญาของ เชิญทางเลขานุการสภา (ปลัดเทศบาล) ชี้แจงระเบียบด้วยครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ประเด็นปัญหาของท่าน คือกังวลในเรื่องของญัตติ แต่อีกฝ่ายหนึ่งกังวลระหว่างเสียโอกาส
เลขานุการสภา กับเรื่องการความสมบูรณ์ของญัตติ ที่เสนอ ถ้าญัตติไม่สมบูรณ์ผลทางกฎหมายจริง ๆ
ก็ไม่ถูกต้อง แต่ผมเข้าใจว่าเราอยากแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบชาวบ้านก็คือว่า ไม่ต้อง
มีขั้นตอนอะไรเยอะก็ทำได้ในระดับของชาวบ้าน (หมายถึงชุมชนหมู่บ้าน) นะครับ
ถ้าเป็น ในรูปของการประชุม สภาก็จะมีปัญหา แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพื่อประโยชน์
ของประชาชน แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานก็จะขัดแย้งใน กลุ่มเดียว จะเกิดความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน ถ้าตัดสินใจอันไหนอันหนึ่ง ฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจ เข้าใจว่าข้อเสนอของท่าน
สมาชิกสภา ของ ท่านรองประธาน สภา ที่ ประชุมก็ให้ท่านไปเตรียมเอกสารมา ถ้าท่าน
จะประชุมเพื่อพิจารณาต่อ ท่านก็นัดประชุมได้เลย จะเป็นวันพรุ่งนี้เลย หรือจะวันถัดไป
ก็แล้วแต่ ประมาณวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไป ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็เร็วเกินไปนะครับ

นายชาญชัย ไชยสูตร ขอเป็นพรุ่งนี้ตอนบ่ายได้ไหมครับ ถ้า หากมีการประชุม ผมขอให้ท่านกำหนดเข้ามาร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล ตรงนี้ด้วยครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ก็ได้ ครับ แต่ประธานสภาจะต้องเชิญนะครับ ประธานสภาเชิญไปก็สามารถเข้าประชุมได้
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม

นายหมวก วิญญาของ ผมว่าควรนัดวันถัดไปนะครับ งานจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ ถ้าว่าวันนี้อาจจะไม่เสร็จ ให้เวลา
ประธานสภาเทศบาล เตรียมความพร้อมหนึ่งวัน นัดเวลาใกล้ๆ เป็นการรวบรัดเกินไปถ้าไม่ทันมากก็จบครับ

นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ผมเข้าใจว่างบประมาณอย่างไร แล้วก็แล้ว ในลักษณะนี้เพียงแต่ว่าเอกสารมีความคลาด
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม เคลื่อนได้ครับ ไม่เป็นไรคนที่ นำมาเขารู้อยู่แล้ว แต่ว่าเอกสารตรงนี้ มาต่อรองกันได้
ไม่มีปัญหาอะไร ยกตัวอย่างเหมือนกับเรื่องเมือวาน เรื่องของโครงการภัยแล้ง บอกให้
ดำเนินการให้ เสร็จภายในเดือนนี้ แล้วส่งจังหวัด ก็ยังเลื่อนไปได้ อีกโดยเลื่อนไปเดือน
มีนาคม เป็นต้น ทำนองเดียวกัน เพียงแต่ที่ว่าเจ้าของโครงการคนที่ส่งเอกสารไป ตอนนี้
เขาต้องเจรจา และไปพูดกับฝ่ายที่มีอำนาจว่า มึงงบประมาณแต่ขอเอกสาร ผมเข้าใจว่า
เป็นอย่างนี้ครับในทางกฎหมาย

ในส่วนของงบประมาณ เพราะจริงๆแล้ว ได้บรรจุไว้ในแผนเขาอยู่แล้ว เรื่องการ
ขุดลอก ประเพณี เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ กำหนด ขั้นตอนที่ว่านี้ก่อน อย่างหน่วยงาน
คิดว่าอาจจะไม่ได้ พอถึงงบประมาณอาจจะมาเข้านโยบายในการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ก็เสียงบประมาณเข้าไป ขั้นตอนตรงนี้เลยขาดไปเท่านั้นเอง เข้าใจอย่างนี้นะครับ

/เพราะเฉพาะนั้น...

เพราะเฉพาะนั้นแล้ว ข้อกังวลเรื่องเวลานี้ก็มีบ้าง แต่ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรถ้าเป็นอย่างนั้น
จริง ๆ ทางหน่วยงานจะต้องวิ่งเข้าหา ทางเทศบาล แต่เขาก็ไม่วิ่งเข้ามานะ แต่เพื่อความ
สบายใจทั้งสองฝ่ายควรประชุมในวันศุกร์ก็ได้ นะครับ อย่างไรก็ตามแล้วท่านประธานสภาฯ นัด
ในที่ประชุม ภาแห่งนี้ ไม่ต้องแจ้ง เป็นหนังสือแล้ว ประชุมวันศุกร์เราก็ได้พิจารณาได้
และสบายใจทั้งสองฝ่าย

นายกร เสริมสกุล ท่านประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล นะครับ

สภาครับ ถ้าหากว่าพร้อม พรุ่งนี้ตอนบ่ายก็ควรที่จะให้ตามความต้องการเขา
เขาบอกว่าพร้อมแล้วจะมาดำเนินการได้ เขาต้องการเวลา ถ้าหากเข้าไป เขา
จะส่งไป และต้องระบุหรือไม่ บันทึกการประชุมสภา จะเป็นปัญหา ถ้าเขาพร้อมแล้วว่า
พรุ่งนี้ตอนบ่าย สภาเราก็จะพิจารณาให้

นายหมวก วิญญาณอง
ประธานสภาเทศบาล

ดูแล้วว่าไม่พร้อมนั้น มีสองท่านนะครับ ที่เสนอวันถัดไปนะครับ

นายกร เสริมสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล ดำเนินการ

ท่านก็ต้องดูองค์ประชุมก่อนครับท่านประธานสภา ถ้าองค์ประชุมครบ ท่านสามารถ
ประชุมได้

นายหมวก วิญญาณอง
ประธานสภาเทศบาล

อย่างนั้นวันพรุ่งนี้บ่ายพร้อมไหมครับ ไม่พร้อมสองท่าน ฉะนั้นนัดประชุมวันพรุ่งนี้บ่ายไหม

นายไพฑ์ศน์ ธรรมนิยมตัน เรื่องของการเห็นชอบขุดลอกของห้วยสิงห์ของ สท.โซ ติ สรุบนะครับเลื่อนการพิจารณา
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม เป็นวันพรุ่งนี้ตอนบ่าย นะครับ สมาชิกสภาก็นัดหมายในที่ประชุมแห่งนี้ จะไม่
แจ้งเป็นหนังสือแล้วนะครับ ส่วนเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกมติที่ประชุมคิดว่าคงดำเนินการ
ไม่ทัน ต้องแจ้งสภาทราบด้วย ถ้าจะเอามติตรงนี้ไป อาจจะเป็นการรับรองไปตาม ที่สภา
ได้ประชุมไปก่อน แต่เข้าใจว่าเขาคงต้องการให้ยืนยันไปเท่านั้นเอง นะครับ

นายหมวก วิญญาณอง ที่ผมว่ามีสองอย่าง
ประธานสภาเทศบาล

คือ เห็นใจกัน เห็นชอบให้ผ่านเอาหลักฐานมาที่หลังก็ได้ไม่มีปัญหา
ถ้าเราต้องเอาหลักฐานแนบด้วยก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้

นายไพฑ์ศน์ ธรรมนิยมตัน
เลขาธิการสภาเทศบาล เพื่อรับรองนะครับ

คือวาระมันไม่มีเหตุผลว่าจะเอาวาระการประชุมวาระที่ผ่านการรับรองที่จริงเราไปประชุม
ไม่ทันอยู่แล้วครับ ต้องผ่านการตรวจรายงาน และเข้าที่ประชุมแก้ไข
รับรองรายงาน ถ้าจะเอาแค่สรุปมติ ท่านประธาน สภาฯรับรองไปได้ว่าที่ประชุมแห่งนี้
เห็นชอบ แต่ถ้าบันทึก เป็นรายงาน ไม่ทัน อยู่แล้ว เพราะว่าถ้าจะประชุมรับรอง
ต้องแจ้งกรรมการมาประชุมกลับกรอง แก้ไขการประชุมไปอีก คงเป็นวันที่ ๑๖ ท่านก็ได้
อยู่แล้วครับ ถึงแม้จะเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่มีข้อจำกัดเรื่องหน่วยงาน พุดง่าย ๆ จะทำอะไร
จะเอาด่วน ๆ มันไม่ใช่ นะครับ คงลำบากหน่อย

นายหมวก วิญญาयोग
ประธานสภาเทศบาล ท่าน

ผมขอนัดประชุมในวันพรุ่งนี้(๑๒ ก.พ.๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น.ตามมติตรงนี้ ขอขอบคุณ
รองนายกฯ ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ไว้เพียงเท่านี้

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ

ไททัศน์ ธรรมเนียมตัน ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายไททัศน์ ธรรมเนียมตัน)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ

(

ชัยรัช สุนันท์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายชัยรัช สุนันท์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒

ลงชื่อ

วุฒิมกร ลือชา
(นายวุฒิมกร ลือชา)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต

๒

ลงชื่อ

(นางนิลวรรณ ชูเชิดไพร)

นิลวรรณ ชูเชิดไพร กรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม เขต ๒

สภาเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม สมัยสามัญ สมัยที่
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

๑

หมวก วิญญาयोग
(นายหมวก วิญญาयोग)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม